



NỘI SAN LỬA MÈN THÁNG 07 - 2023



Xin gửi về địa chỉ

noisanluamen@gmail.com

Thư từ, bài vở: Gửi về BBT
trước ngày 10 mỗi tháng

Tin tức: Gửi về BBT
trước ngày 15 mỗi tháng

**** Điện thoại liên lạc gửi bài vở**

Anh Chiến: 0913.868691

**** Điện thoại liên lạc mua báo:**

Chị Thủy: 0933.577870

Mục Lục

Đề tài	Trang
❖ Mục lục	01
❖ Làm chứng cho Chúa...	02
❖ Tiếng Việt: Nhân ái hay Nhân đạo	03
❖ Suy niệm lời Chúa tháng 07.2023	04
❖ Câu chuyện TG: Ăn cơm mục vụ	14
❖ Không thấy mà tin	16
❖ Được sai đi	21
❖ MVGD: Gia đình bảo vệ môi trường	24
❖ Trang Thanh niên	27
❖ Trang Thiếu nhi	29
❖ Trang sức khỏe gia đình	31
❖ Tin phát triển đoàn thể GDPTTTCG	32
❖ Tin sinh hoạt GDPTTTCG khắp nơi	37
❖ Tin sinh hoạt GDPTTTCG TGP SG	56
❖ Trang ân nhân	69
❖ Trang bác ái	70
❖ Hiệp ý cầu nguyện	71

TÀI LIỆU HỌC TẬP CỦA GDPTTTCG VN
Lưu hành nội bộ

LÀM CHỨNG CHO CHÚA BẰNG SỰ DỊU DÀNG

ĐGM GB. Bùi Tuần

1. *Mấy ngày nay và nhất là lúc này, Đức Mẹ khuyên tôi: “Hãy làm chứng cho Chúa bằng sự dịu dàng”.*

2. *Nhất là với những đối tượng yếu đuối như những trẻ em, những người già cả, những người bệnh tật.*

Hãy đến với họ bằng sự dịu dàng.

3. *Sự dịu dàng là điều không thể cắt nghĩa được bằng lý thuyết mà chỉ có thể hiểu khi đã nếm được qua kinh nghiệm sống.*

4. *Riêng tôi, tôi được Chúa thương ban nhiều kinh nghiệm về sự dịu dàng. Bởi vì Chúa đã gửi đến tôi nhiều người có khả năng mang lại cho tôi sự dịu dàng.*

5. *Chỉ qua những thái độ sống, họ gửi đến tôi rất nhiều sự dịu dàng như qua một cái nhìn, qua một giọng nói, qua một nụ cười.*

6. *Sự dịu dàng của họ nâng đỡ tôi rất nhiều, nhất là khi tôi cảm thấy sức khỏe mình dần yếu đi.*

7. *Bằng sự dịu dàng của họ, họ mang lại cho tôi niềm tin, sức mạnh và niềm vui.*

8. *Tôi thấy sự dịu dàng là một lương thực rất cần cho tôi. Và hằng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây Chúa vẫn gửi cho tôi lương thực đó.*

9. *Tôi biết lương thực đó cũng rất cần thiết cho những người khác. Vì thế, tôi luôn cầu nguyện cho những người thân của tôi cũng được Chúa ban cho lương thực đó.*

10. *Tôi thực sự cảm thấy hạnh phúc nhờ sống dịu dàng. Cũng nhờ sống dịu dàng mà Chúa thương tha thứ tội lỗi cho tôi.*

11. *Để biết sống dịu dàng, tôi hay chạy đến với Đức Mẹ bởi chính Mẹ là gương mẫu về sự dịu dàng. Sự dịu dàng của Đức Mẹ chính là một kho báu.*

12. Sự dịu dàng đã cứu tôi là một kẻ tội lỗi. Chúa đã cứu tôi bằng sự dịu dàng.

13. ĐK. Đến muôn đời con cảm tạ ơn Chúa, đến muôn đời con ngợi khen Danh Chúa (đến muôn đời). Muôn muôn đời con ca vang tình thương Chúa, và mãi mãi con nhớ công ơn Người.

1. Vì tình yêu bao la Chúa nâng đỡ con như phượng hoàng tung đôi cánh. Chúa dắt dìu con đi trong ánh sáng Người hạnh phúc nào hơn.

2. Vì tình yêu bao la Chúa gìn giữ con qua bao hiểm nguy con vui sướng. Đôi mắt lệ yêu thương con hiến dâng Người êm ái nào hơn.

Long Xuyên, ngày 12.06.2023

TỪ NGỮ TIẾNG VIỆT

BÀI 5: NHÂN ÁI HAY NHÂN ĐẠO

Giuse Nguyễn Văn Quỳnh

1. NHÂN ÁI:

+ Tính từ: nghĩa là có lòng yêu thương con người, sẵn sàng giúp đỡ khi cần thiết.

Thí dụ: Tấm lòng nhân ái

2. NHÂN ĐẠO:

+ Danh từ: nghĩa là đạo đức thể hiện ở lòng yêu thương, tôn trọng và bảo vệ con người.

Thí dụ: Một hành vi trái với nhân đạo

+ Tính từ: nghĩa là có tính chất yêu thương, quý trọng vì con người.

Thí dụ:

- Hiến máu nhân đạo
- Chính sách nhân đạo với tù binh

Như vậy, “nhân ái” và “nhân đạo” là hai từ khác nghĩa nhau.

Tùy vào ngữ cảnh mà chúng ta dùng “nhân ái” hay “nhân đạo”.



CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN - A (2V 4,8-11.14-16a; Rm 6,3-4.8-11; Mt 10,37-42)

Chúa nhật 02.07.2023

ĐÓN TIẾP

Lm. Giuse Hoàng Văn Hòa, OP

Trong bản kinh 'Thương người có mười bốn mối, thương xác bảy mối' khuyến khích chúng ta, trong mỗi thứ năm, 'cho khách đỗ nhà'. Ngày xưa, việc đón tiếp một vị khách lạ rất dễ dàng vì cách sống chân thật của con người. Ngược lại, ngày nay việc cho một vị khách lạ trọ qua đêm không dễ thực hiện vì người ngay kẻ gian không thể lường được. Ấy vậy, Chúa Giêsu trong bài Tin Mừng lại khuyên nhủ chúng ta hãy đón tiếp các tông đồ, các ngôn sứ, người công chính và kẻ bé mọn.

Lần giở những trang Kinh Thánh, chúng ta bắt gặp những câu chuyện rất đẹp về lòng hiếu khách và đón tiếp. Tổ phụ Abraham xưa kia thấy ba vị khách lạ đang bộ hành trong sa mạc, ông liền mời họ dừng chân nghỉ ngơi tại nhà mình. Trước nghĩa cử cao đẹp của Abraham, ba sứ giả của Thiên Chúa hứa ban cho gia đình ông đũa con trai đầu lòng để nối dõi tông đường (St 18). Cũng thế, một gia đình ở Sunam, trong bài đọc thứ nhất,



không những đón tiếp ngôn sứ Elisê cách nồng hậu, mà còn chuẩn bị một căn phòng thơm tắt cho những lần sau, nếu ông muốn tới trọ qua đêm. Đáp lại, ngôn sứ Elisê giúp họ thoát khỏi tình trạng son sẻ hiếm muộn (2V 4). Gia đình Matta, Maria và Lazarô ở Bêtania là nơi Chúa Giêsu và các môn đệ thường lui tới, dừng chân và nghỉ ngơi. Chúa Giêsu và các môn đệ yêu mến ba người bạn thân thương này. Chính tại gia đình của ba người bạn, Chúa Giêsu đã cho anh Lazarô được sống lại (x.Ga 11,1-45).

Đón tiếp, theo Chúa Giêsu, là một thái độ tự nguyện, xuất phát từ con tim. Thế nên, trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu dạy chúng ta việc đón tiếp với một

tấm lòng và cách cẩn trọng. Người đưa ra bốn hạng người điển hình cần được đón tiếp: các môn đệ, ngôn sứ, người công chính và kẻ bé mọn. Đây là những mẫu người được coi là sứ giả của Tin Mừng, hiện thân của Thiên Chúa. Do đó, ai đón tiếp những người này là tiếp đón chính Thiên Chúa.

Việc đón tiếp các môn đệ được Chúa Giêsu ví như là đón tiếp chính Người. Chính Chúa Giêsu đã đồng hóa mình với các môn đệ và Người tự đồng hóa mình với Thiên Chúa Cha. Người khẳng định cho những ai tiếp đón các môn đệ của Người 'Kẻ nào đón tiếp các con là đón tiếp Thầy; và kẻ nào đón tiếp Thầy, là đón tiếp Đấng đã sai Thầy' (Mt 10,40). Cũng vậy, việc đón tiếp các tiên tri cũng không kém phần quan trọng. Tiên tri hay ngôn sứ là những người loan báo và rao giảng về Thiên Chúa. Họ đang thi hành nhiệm vụ được Thiên Chúa và Giáo hội trao phó. Tác vụ loan báo Tin Mừng ở mọi thời đều gặp phải những khó khăn trở ngại nên cần được sự giúp đỡ của người khác. Ai tiếp đón họ trong những lúc nguy hiểm sẽ được Thiên Chúa thưởng công vì 'Kẻ nào đón tiếp một tiên tri với danh

nghĩa tiên tri, thì sẽ lãnh phần thưởng của tiên tri' (Mt 10,42).

Đối với những người công chính, Chúa Giêsu nhắc nhở chúng ta vì 'ai đón tiếp họ thì sẽ được đón nhận phần thưởng của người công chính' (Mt 10,41). Theo Chúa Giêsu, người công chính là người sống theo đường lối và giới răn của Thiên Chúa nên đáng được đón tiếp. Cuối cùng, Chúa Giêsu không quên những kẻ bé mọn. Người nhấn mạnh 'Kẻ nào cho một trong những người bé mọn này uống chỉ một bát nước lã thôi với danh nghĩa là môn đệ, thì quả thật, Thầy nói với các con, người ấy không mất phần thưởng đâu' (Mt 10,42). Đối với Chúa Giêsu, kẻ bé mọn là hình ảnh của Nước Trời, và ai tiếp đón người nhỏ bé, khiêm tốn là đón tiếp chính Chúa.

Tóm lại, đón tiếp không những thể hiện lòng hiếu khách đối với người khác mà còn nhận được phần thưởng cao quý. Những mẫu gương hiếu khách trong Kinh Thánh là bài học quý giá giúp chúng ta nhìn lại cách cư xử trong cuộc sống. Chúng ta có sẵn sàng đón tiếp những kẻ bé mọn, yếu đuối đang cần đến sự trợ giúp, chia sẻ của chúng ta? Đừng bao giờ quên 'Cho đi sẽ được nhận lại'.



CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN - A (Dcr 9,9-10; Rm 8,9.11-13; Mt 11,25-30)

Chúa nhật 09.07.2023

HÃY ĐẾN VỚI TÔI

Lm. Giuse Hoàng Văn Hòa, OP

Phụng vụ Lời Chúa hôm nay giới thiệu cho chúng ta dung mạo 'hiền hậu và khiêm nhường' của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu là một vị thầy hiền lành và khiêm tốn, một vị thầy nhân hậu và yêu thương. Nơi người, chúng ta sẽ nhận được niềm an ủi, sự nâng đỡ và lương thực bồi dưỡng. Vì muốn chúng ta nên một với Người, nên Chúa Giêsu đã không ngừng mời gọi những ai đang tìm kiếm chân lý: 'Hãy đến với tôi'.

'Hãy đến với tôi', lời mời gọi xuất phát từ một vị thầy hết lòng yêu thương và phục vụ. Chúa Giêsu muốn chia sẻ và trao ban tình yêu của Người cho những ai thành tâm tìm kiếm nước Thiên Chúa. Nói cách khác, mối quan tâm của Chúa Giêsu là làm thế nào để người tín hữu kín múc được ân sủng của Thiên Chúa, nhất là trở nên giống như Người. Chúa Giêsu đề nghị rất rõ ràng và cụ thể. Muốn được nghỉ ngơi bồi dưỡng, tiên vàn chúng



ta phải mang lấy ách của Người và hãy học hỏi cùng Người.

Chúa Giêsu mời gọi chúng ta đến với Người bằng cách mang lấy ách của Người. 'Mang lấy ách' nghĩa là gì? 'Mang lấy ách' là một kiểu nói bóng gió xa xôi, không nói thẳng, của các thầy Rabi Do Thái ngày xưa quen dùng, với ngụ ý muốn chấp nhận một ai đó trở thành sư phụ hoặc làm thầy dạy của mình. 'Ách' của Chúa Giêsu chính là đạo lý Tin Mừng của Người. Khi mời gọi chúng ta hãy mang lấy ách của Người, tựu trung, Chúa Giêsu muốn chúng ta chấp nhận và dẫn thân trên con đường công chính của Người. Con đường công chính của Chúa Giêsu đòi hỏi người ta mở lòng

đón nhận niềm tin, luôn tỏ thái độ khiêm nhường phó thác trước mặt Thiên Chúa và ứng xử với tha nhân như là anh chị em bằng thái độ hiền lành yêu thương.

Chúa Giêsu mời gọi chúng ta ‘hãy học với tôi vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường’. Quả thực, trong bài đọc thứ nhất, ngôn sứ Dacaria đã giới thiệu cho dân Israel chân dung của một vị vua nhân từ, hiền lành và khiêm tốn ‘Người là Đấng chính trực, Đấng toàn thắng, khiêm tốn ngồi trên lưng lừa’ (Dc 9,9). Sự xuất hiện của Đấng Mêsia còn mang đến cho dân Israel một nền hòa bình chân chính và niềm an vui vô biên cho dân tộc: ‘Người sẽ công bố hòa bình cho muôn dân. Người sẽ thống trị từ biển này qua biển nọ, từ sông Cả đến tận cùng trái đất’ (Dc 9,10). Như vậy, vị vua này đến không phải để kết án hay hủy diệt, nhưng là để đem lại sự sống mới và bình an. Đó là hình ảnh của một Thiên Chúa khiêm nhường, giàu lòng từ bi và đầy nhân hậu.

Đọc lại những trang Kinh Thánh nói về cuộc đời của Chúa Giêsu, chúng ta không khỏi ngạc nhiên về sự hiền hậu của Người. Người không bao giờ lên án

những kẻ tội lỗi. Trái lại, Người luôn mời gọi họ sám hối trở về. Người chẳng bao giờ kết án những ai đã rơi vào con đường tội lụy. Ngược lại, Người còn cho họ một cơ hội để đổi đời. Người sẵn sàng tha thứ cho kẻ thù đã nhẫn tâm hãm hại mình, thay vì trả thù cho thích đáng. Người còn hứa ban thiên đàng cho những tội nhân biết sám hối ăn năn. Đặc biệt, con tim nhân hậu của Người đón nhận tất cả, nhất là những kẻ bé mọn. Vòng tay nhân ái của Người luôn mở rộng, không loại trừ một ai, cho dù là tội nhân.

Tóm lại, chỉ nơi Thiên Chúa và trong Thiên Chúa, chúng ta sẽ đón nhận được sự nghỉ ngơi và bồi dưỡng thích đáng cho tâm hồn và thể xác. ‘Hãy đến với tôi’, lời mời gọi của Chúa Giêsu vẫn còn vang vọng cho đến hôm nay. Chúa Giêsu vẫn chờ đợi chúng ta trong ngôi nhà tạm. Thánh Thể của Người là suối nguồn nuôi dưỡng và nâng đỡ đời sống thiêng liêng của người tín hữu. Mong sao các anh chị em trong GĐPPTCG luôn tìm đến với bí tích Thánh Thể để được nghỉ ngơi và bồi dưỡng như lòng Chúa ước mong.



CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN - A (Is 55,10-11; Rm 8,18-23; Mt 13,1-23)

Chúa nhật 16.07.2023

GIEO GIỐNG

Tu sĩ Giuse Vũ Minh

Gieo giống là công việc khá quen thuộc với người Việt Nam, vì đất nước chúng ta là đất nước nông nghiệp. Việc gieo trồng, cày cấy đa phần ai cũng biết. Với người Do Thái cũng thế, gieo giống, trồng lúa cũng là một trong những công việc phổ biến của họ. Để mạc khải về mầu nhiệm Nước Trời, Chúa Giêsu dùng dụ ngôn, vì dụ ngôn chính là những câu chuyện dễ hiểu, gần gũi, thông qua đó, Ngài dạy họ về Nước Thiên Chúa. Các hình ảnh trong dụ ngôn của Chúa đều được lấy từ cuộc sống thường ngày của người Do Thái: hạt cải, năm men, con chiên, vườn nho, cây vả... và hôm nay là gieo giống.

Điểm đặc biệt trong bài Tin Mừng hôm nay chính là việc Chúa Giêsu đưa ra 4 hình ảnh về đất. Thông thường, khi gieo giống, chúng ta chỉ chú ý và quan tâm đến mảnh đất tốt, vì đó mới là mảnh đất thu



hoạch được sản phẩm. Thế nhưng, Chúa Giêsu lại đưa ra một cái nhìn bao quát, toàn diện và Ngài muốn nhấn mạnh đến tất cả chúng ta, mọi thành phần. Bốn mảnh đất đó là: đất vệ đường, đất sỏi đá, đất cỏ gai mọc và đất tốt. Tại sao Ngài lại trưng dẫn ra 4 loại đất như thế. Thừa, vì không phải tất cả chúng ta đều đón nhận Lời Chúa một cách hiệu quả. Chúng ta là mảnh đất nào?

Hạt giống gieo bên vệ đường, chim trời bay đến ăn mất. Lời Chúa được gieo trong lòng ta, nhưng chúng ta không đón nhận. Cuộc sống này “không chỉ nhờ cơm bánh, mà còn nhờ Lời do miệng Thiên

Chúa phán ra” (x.Mt 4,1-11). Những người trong số này là những người quay lưng với Lời Chúa, hay nói cách khác, việc đón nhận Lời Chúa là con số 0, khiến “ma quỷ đến cướp lấy lời đã gieo”.

Hạt giống gieo vào sỏi đá, nhưng không đâm rễ sâu, một cơn gió cũng làm hạt giống bay đi. Chúng ta có đón nhận Lời Chúa đầy, nhưng không sống Lời Chúa. Việc nghe tai này rồi lọt tai kia khiến Lời Chúa vào tâm hồn ta chỉ là hình thức, theo thói quen mà thôi.

Hạt rơi vào bụi gai, là kẻ nghe lời giảng, nhưng lòng lo lắng việc đời, ham mê của cải, khiến lời giảng bị chết nghẹt mà không sinh hoa kết quả được. Đây là thành phần chiếm đại đa số. Có lẽ, cơn áo gạo tiền, những băn khoăn lo lắng công ăn việc làm hay nói cách khác, công danh, sự nghiệp, tiền bạc... đã ngăn cản việc ta đón nhận Lời Chúa. Lời Chúa chỉ là thứ yếu, không phải là ưu tiên số một trong cuộc đời ta.

Hạt giống rơi vào đất tốt, rồi sinh hoa kết quả, trở hạt

xem chừng dễ nhưng lại khó thực hiện với những ai chưa thực sự yêu mến Lời Chúa. Chúng ta chỉ trở sinh bông hạt khi ta tin tưởng vào lời khuyên của Thánh Phaolô trong bài đọc thứ hai: “Những đau khổ ở đời này không thể sánh với vinh quang sắp tới sẽ được mặc khải cho chúng ta. Vì chưng các tạo vật ngóng trông sự mặc khải của con cái Thiên Chúa” (Rm 8,18-19). Khi ta yêu mến đón nhận và thực thi Lời Chúa, lúc ấy, cho dù đau khổ ở trần gian này có cản bước chúng ta tiến đến với Chúa, chúng ta cũng vui mừng vì “ta đang thực hiện ý muốn của Chúa, và làm tròn sứ mạng Chúa uỷ thác” (Is 55,11).

Bài Tin Mừng hôm nay quá quen thuộc với chúng ta. Nhưng chính vì quen thuộc mà chúng ta lại nghe bài Tin Mừng với tâm thế của người đang để hạt giống gieo vãi ở vệ đường. Ước mong sứ điệp Lời Chúa hôm nay đánh thức chúng ta, biến tâm hồn chúng ta nên những mảnh đất màu mỡ, đầy ắp phù sa của tình yêu son sắt và lòng mến thiết tha.





CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN - A
(2V 4,8-11.14-16a; Rm 6,3-4.8-11; Mt 10,37-42)

Chúa nhật 23.07.2023

SỐNG CHUNG VỚI CỎ LÙNG

Tu sĩ Giuse Vũ Minh

Cuộc sống này luôn tồn tại hai mặt song phương: tốt-xấu; thiện-ác; người hiền-kẻ dữ; công bằng-gian dối... Hai mặt này đối lập nhau nhưng cùng tồn tại trong một thế giới, khiến nhiều người dễ lầm tưởng rằng, sống trên đời phải đạt được cả hai; hoặc biết “tà, xấu, ác...” là không được làm nhưng vì nó cứ tồn tại song phương nên vô hình chung, con người vi phạm cái xấu mà vẫn “bình chân như vại”. Lời Chúa ngày hôm nay thức tỉnh những ai đang có lối suy nghĩ sai lầm như thế.

Đoạn Lời Chúa tuần trước, Chúa Giêsu dùng dụ ngôn người gieo giống để nói về thái độ đón nhận Lời Chúa của mỗi người. Tiếp nối câu chuyện gieo giống đầy thú vị ấy, bài Tin Mừng tuần này cũng là những dụ ngôn quen thuộc và tiêu biểu để diễn tả hình ảnh Nước Trời. Hay nói cách khác, hôm nay Chúa Giêsu sử dụng ba dụ ngôn để minh họa các chiều



kích tăng trưởng của triều đại Nước Thiên Chúa: dụ ngôn lúa tốt và cỏ lùng, dụ ngôn hạt cải và dụ ngôn men trong bột.

Hai dụ ngôn sau, chúng ta dễ nhận thấy, ban đầu là sự nhỏ bé, không mấy ấn tượng nhưng kết quả lại tương phản với hình ảnh đầu tiên. Đó là hạt cải vươn thành cây cao và men đã dậy dồi dào. Nước Trời là Chúa Giêsu, Ngài đến trần gian như hạt giống chịu chôn vùi trong lòng đất. Không để tỏ lộ công khai một dáng vẻ to lớn và huy hoàng nào; trái lại, từ nhỏ bé và thầm lặng, Ngài đã làm dậy lên trần gian, trở nên nơi ơn cứu độ duy nhất cho mọi người.

Còn dụ ngôn cỏ lùng được Chúa Giêsu giải thích cặn kẽ, rõ ràng. Vấn đề là Ngài để cỏ lùng mọc chung với lúa tốt cho đến ngày thu hoạch. Về điểm này, nhiều người vẫn tự hỏi, tại sao sự dữ luôn tồn tại và ngày càng có xu hướng tăng trưởng. Chúa Giêsu đã làm sáng tỏ, “trong lúc mọi người ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo cỏ lùng vào ngay giữa lúa, rồi đi mất. Khi lúa lớn lên và trở bông thì cỏ lùng cũng lộ ra” (Mt 13,24-25). Như vậy, chính kẻ thù - ma quỷ đã gieo rắc sự dữ, cái xấu, điều ác vào trong thế giới này. Sự ác không đến từ Thiên Chúa. Ngài chỉ gieo hạt giống tốt lành vào mảnh đất người đời. Thánh Phaolô đã nói về sự dữ trong thư Rôma: “Công cuộc tạo dựng của Thiên Chúa tốt lành. Satan đã cám dỗ Adam, Eva, nguyên tổ sa ngã, tội lỗi sinh ra đau khổ và sự chết, rồi nó như con bạch tuộc vươn vòi vào trần thế, con người nô lệ cho tội lỗi và nhận lấy án phạt là sự chết” (Rm 1,20-31;15,12). Ma quỷ luôn có mặt để gieo rắc sự xấu, vì vậy mà trong bài đọc thứ hai, Thánh Phaolô nhắc mỗi chúng

ta “chính Thánh Thần cầu xin cho chúng ta bằng những tiếng than khôn tả”. Cỏ lùng chẳng bao giờ thành lúa tốt được, nhưng người xấu có thể hoán cải để nên người tốt. Thiên Chúa ghét tội lỗi, nhưng lại yêu mến tội nhân, vì Người đợi chờ nơi họ lòng thống hối để được thứ tha (x.Rm 2,4).

Sống chung với cỏ lùng, chúng ta càng có cơ hội để tạo công phúc: giúp đỡ người lầm lạc quay trở về; chia sẻ, an ủi người tội lỗi; nâng đỡ, thăm viếng người khô khan nguội lạnh; cầu nguyện cho người xấu... Tất cả những điều đó chúng ta hoàn toàn có thể làm được. Như vậy, sống với cỏ lùng, chúng ta càng trở nên giá trị trước mặt Chúa nhờ những việc làm cụ thể ấy. Tự do chọn lựa là quyền mỗi người. Thiên Chúa vẫn chấp nhận cỏ lùng trong con người. Nhưng Ngài nhẫn nại đợi chờ con người thanh luyện dần dần và hy vọng mọi sự trong họ sẽ thành lúa tốt. Tin tưởng điều ấy, chúng ta hãy làm cho cỏ lùng ngày càng ít đi trong thế giới tốt đẹp này.





CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN - A (1V 3,5.7-12; Rm 8,28-30; Mt 13,44-52)

Chúa nhật 30.07.2023

KHÔN NGOAN

Lm. Giuse Hoàng Văn Hòa, OP

Đọc lại những trang Tin Mừng chương thứ 13 của thánh sử Matthêu, độc giả sẽ bắt gặp bảy dụ ngôn nói về mầu nhiệm Nước Trời. Dụ ngôn là những câu chuyện rất đời thường, được đặt ra và dựa theo phong tục hay nếp sống nào đó trong xã hội, nhằm dạy dỗ và khuyên nhủ người ta trong đời sống siêu nhiên. Ba dụ ngôn: kho báu, viên ngọc quý và chiếc lưới là phần kết thúc những bài giảng về Nước Trời với mục đích mời gọi chúng ta tìm kiếm sự khôn ngoan.

Sự khôn ngoan của Thiên Chúa không giống như sự khôn ngoan theo người đời. Vua Salômôn, trong bài đọc thứ nhất là một ví dụ điển hình. Khi được ban một điều ước, vua Salômôn đã xin ban cho mình một tâm hồn biết lắng nghe, để cai trị dân Chúa và phân biệt phải trái. Thiên Chúa hài lòng, khen ngợi và ban cho ông một tâm hồn khôn ngoan minh mẫn đến nỗi trước và sau ông, không có một ai sánh bằng. Đó là sự khôn ngoan biết lắng



nghe và thực thi thánh ý Thiên Chúa.

Thánh ý Thiên Chúa là con người làm thế nào để mua được Nước Trời. Nhận ra giá trị cao quý của Nước Trời không phải là dừng lại để chiêm ngắm, nhưng trái lại phải tìm cách để chiếm hữu cho chính mình. Sự cần thiết của Nước Trời là mục tiêu hàng đầu về ơn cứu độ của người tín hữu. Thế nên, người phát hiện ra kho báu trong mảnh ruộng đã bán hết của cải của mình, để có thể tậu cho bằng được thửa ruộng đó. Cũng thế, một thương gia chuyên tìm ngọc đẹp đã mài mò công sức để đi tìm và bằng mọi cách mua cho được viên ngọc

quý mới thỏa lòng. Kho báu và viên ngọc quý là hình ảnh của Nước Trời mà hai người trong dụ ngôn đã khắc khoải tìm kiếm và muốn được sở hữu.

Nước Trời dành cho tất cả mọi người. Vấn đề được đặt ra là ai sẽ tìm thấy được Nước Trời. Tìm kiếm là một trong những điều kiện cần thiết để có thể gặp được Nước Trời. Tuy nhiên, khi tìm kiếm, con người cần có thành tâm, thiện chí và niềm tin. Bởi lẽ, không phải tất cả mọi người đi tìm Nước Trời đều sẽ gặp, nhưng Nước Trời còn là ân ban nhưng không mà Thiên Chúa dành cho những ai hết lòng yêu mến. Người làm thuê đã phát hiện trong thửa ruộng có kho báu, ông đã khôn ngoan, tìm cách xoay sở, bán hết gia sản của mình để mua lại thửa ruộng đó. Và chắc chắn ông sẽ có một gia sản kếp xù hơn. Cũng vậy, vị thương gia vì quá yêu mến, say mê ngọc đẹp nên đã tìm đủ mọi phương cách để sở hữu viên ngọc quý. Với ông, viên ngọc đẹp ấy là tất cả, vì ông là một thương gia chuyên về trang sức quý hiếm. Sự khôn ngoan đã giúp vị thương gia này biết chọn lựa và quyết định đâu là điều nên làm.

Hành động 'bán tất cả những gì mình có' trong hai dụ ngôn, để mua thửa ruộng có kho

báu và sở hữu viên ngọc quý phải chăng là một sự liều lĩnh? Chắc hẳn người làm công và vị thương gia rất dày dặn kinh nghiệm trong công việc và trên thương trường. Họ biết được giá trị lớn lao của kho báu và giá trị quý hiếm của viên ngọc nên bất chấp tất cả để sở hữu hai báu vật này. Cũng vậy, Nước Trời, đối với người tín hữu, là quê hương vĩnh cửu, là nơi Thiên Chúa dành cho những ai thành tâm tìm kiếm sự sống đời đời. Vua Salômôn xin ơn khôn ngoan không phải để giữ cho riêng mình, nhưng ngược lại, sự khôn ngoan đã giúp ông trị quốc bình thiên hạ một cách đúng đắn, hầu đem lại hạnh phúc cho đất nước và dân tộc.

Trong ngày lãnh nhận Bí tích Thêm Sức, người tín hữu đã lãnh nhận ơn khôn ngoan của Chúa Thánh Thần. Ơn khôn ngoan giúp chúng ta phân định sai trái, lành dữ, điều tốt và điều xấu. Đặc biệt, ơn khôn ngoan còn giúp chúng ta chu toàn trách nhiệm mà Thiên Chúa trao ban cho mỗi người, tùy theo phận vụ của mình. Mong sao mỗi anh chị em trong GDPTTCG luôn sử dụng ơn khôn ngoan của Chúa ban để tìm kiếm Nước Trời và chu toàn công việc trong gia đình cũng như trong hội đoàn.

ĂN CƠM MỤC VỤ

Lm. Giuse Nguyễn Văn Thành
Giáo xứ Sơn La - GP Hưng Hóa

Tôi và các thầy được một gia đình mời cơm. Chúng tôi vui vẻ nhận lời. Chẳng hiểu sao chỉ trong một thời gian rất ngắn gia đình đã chuẩn bị được hai mâm cơm khá thơm tất. Không phải là “síp” đồ ăn mà tự nấu. Anh chồng nói cái gì chứ nấu ăn thì nhà con là số 1. Anh mời thêm một số người nữa dùng cơm cùng.

- Thừa các cha và các thầy, con có năng khiếu về nấu ăn.
- Hay quá! Vậy vợ mới yêu chứ!
- Hay ăn nên lăn vào bếp thôi! (nghe vậy vợ cười đắc ý)
- Sự thường những ai biết ăn ngon thì sẽ làm ngon và ngược lại.
- Chính xác!
- Biết ăn ngon và biết làm ngon là tiêu chuẩn của giới thượng lưu đấy!
- Điều này thì con chưa nghe!
- Bởi giới thượng lưu mới có tiền để ăn đồ ngon và giảm béo!
- Cha lại đùa con rồi! Nhà con nợ đĩa đấy!
- Nói cho vui thôi!!! Nhưng hôm nay, gia đình thấy vui không?
- Dạ vui quá! Nên con mời thêm mấy anh bạn đến ăn cơm cùng cha. Đây là anh bạn con. Đây là em vợ con. Đây là một người làm cho gia đình con, người Thái.
- Rất vui được dùng cơm với các anh! Mình nói chuyện và ăn uống thoải mái nhé!
- Thế còn gì bằng nữa! Thú thực với cha là lâu quá rồi chúng con không đi nhà thờ nên ngồi với các cha chúng con ngại lắm!
- Không có gì phải ngại cả! Mình cần có mối tương giao con người với con người. Còn chuyện nội tâm mình sửa dần. Sai thì sửa! Có gì đâu! Các anh nhất trí không?
- Nhất trí!
- Nếu vậy chúng ta cùng nâng chén lên. Ai uống bao nhiêu tùy sức!

- Đúng vậy!
- Thừa cha, con lên đất Sơn La cả mấy chục năm rồi mà ít đi nhà thờ vì làm ăn bây giờ khó quá! Nhất là từ khi Covid xuất hiện!
- Càng khó lại càng phải đi nhà thờ để tâm sự với Chúa!
- Vì chúng con lên đây làm ăn kinh tế nên có phần không để ý đến chuyện đạo nghĩa!
- Anh nói đúng, nhưng trong khi làm ăn kinh tế có bao giờ anh mời Chúa đồng hành với anh chưa?
- Điều này thì chưa?
- Vậy anh vẫn coi Chúa như là khách thì Chúa cũng coi anh là khách!
- Nhưng Chúa là Đấng cao cả mà?
- Vì Chúa là Đấng cao cả nên mới cần anh mời Chúa đến nhà và đồng hành với anh?
- Nhưng phải mời thế nào?
- Dễ lắm! *Đức Giêsu nói: “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy (Ga 14,23). Anh đã bao giờ giữ lề luật của Chúa chưa?*
- Con vẫn giữ từ thuở nhỏ. Bố mẹ con dạy: “Không được ăn trộm, không ăn cắp, không làm điều ác...”
- Tốt nhưng điều đó thì người không Công giáo cũng dạy như vậy! Người Công giáo phải làm hơn thế nữa?
- Điều đó là gì ?
- Có nhiều thứ nhưng giữ ngày Chúa Nhật là cơ bản nhất!
- Chúng con bận suốt ngày thì làm sao đi được.
- Anh tính xem mỗi lần đi lễ chỉ mất một giờ thôi. Có nhiều việc khác mất thời gian hơn mà anh vẫn dám làm. Còn chuyện đi lễ, chắc anh có thể làm được chứ? Anh phải coi Chúa là Đấng quan trọng nhất trong cuộc đời của mình!
- Để con sắp xếp thế nào đã!
- Đúng vậy, cũng cần phải cân nhắc! Đây là điều tối quan trọng!
Chúa Giêsu dạy rằng: “Người phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của người, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn người” (Mt 22,37).

KHÔNG THẤY MÀ TIN

Phaolô Trang Lập Quang
Xđ. Tùng Lâm - GP Đà Lạt



Trước cổng bệnh viện ung bướu Sài Gòn, một thiếu phụ ôm đứa bé khoảng ba tuổi với vẻ mặt u sầu thiếu ngủ. Bên cạnh chị là bé gái vừa lên chín trông thật bơ phờ, nhếch nhác.

Hai bên vệ đường trước cổng bệnh viện người ta bày bán đủ thứ mặt hàng, nhưng chủ yếu là đồ ăn thức uống, nào là bún, phở, xôi, chè... kẻ bán người mua xôn xao tấp nập. Đứa bé gái buồn bã nhìn quanh với vẻ thèm thuồng vì những đồ ăn thức uống ấy cứ đập vào mắt nó. Một ổ bánh mì, một cái bánh bao đối với người ta

không là gì cả nhưng đối với nó lại là điều xa vời không thể với tới.

Tiếng mời khách của chị bán bắp luộc gần đó làm con bé quay lại nhìn. Thúng bắp luộc còn nóng hổi bốc lên những làn khói mờ mờ ảo ảo và lan tỏa một mùi thơm dịu ngọt trong khoảng không gian chung quanh làm con bé cảm thấy bụng đói cồn cào. Nó nhìn những trái bắp với ánh mắt thèm thuồng, rồi nhìn mẹ nó như để cầu xin, nhưng mẹ nó vẫn ngồi im không nói một lời nào. Với ánh mắt ấy, chị hiểu ý con mình nhưng “lực bất tòng tâm”. Lòng chị đau như bị xé ra từng mảnh vì rất thương con nhưng không thể đáp ứng được một đòi hỏi đơn sơ của nó nên đôi mắt chị đỏ hoe gần như muốn khóc.

Có lẽ không chịu đựng được nữa nên con bé bắt đầu xin nhưng không dám đi thẳng vào vấn đề vì nó biết mẹ nó đang thiếu thốn trăm bề.

- Mẹ ơi! Con đói.

- Ráng đi con! Sắp có cơm từ thiện rồi.

- Bây giờ con đói!

Vừa nói nó vừa nhìn chăm chăm vào những trái bắp luộc làm chị bán bắp đã hiểu ý nó nên chào mời vồn vã.

- Bắp ngon lắm! Có năm ngàn một trái. Nó đói rồi kìa.

Người thiếu phụ nhìn con rơm rớm nước mắt rồi lắc đầu. Chị bán bắp đã hiểu người thiếu phụ này đang lâm vào cơn quẫn bách nên lạng lẽ trao cho con bé một trái nhưng con bé không dám nhận mà nhìn mẹ nó có ý dò hỏi. Người thiếu phụ có vẻ hết hoảng vừa lôi mạnh con đi vừa nói.

- Em không có tiền! Chỉ còn đủ tiền xe về nhà.

- Em cho cháu thôi mà! Hình như chị có chuyện buồn. Em có thể giúp được gì cho chị?

Người thiếu phụ lắc đầu rồi ôm mặt khóc nức nở, sau đó kể hết mọi chuyện: Chị ở một làng quê Long An, quanh năm gắn liền với cây lúa, con cá, con ốc. Tuy không đói ăn nhưng tiền bạc rất eo hẹp. Những ngày gần đây đứa con trai vừa lên ba của

chị mắc bệnh nan y, chị phải đưa nó vào bệnh viện huyện để chạy chữa. Bao nhiêu tiền bạc chị dành dụm bấy lâu nay chẳng thấm vào đâu nên phải vay thêm bà con hàng xóm. Nhưng bệnh tình đứa bé không thuyên giảm mà còn nặng hơn, rồi từ huyện chuyển lên tỉnh, tỉnh lại chuyển về bệnh viện ung bướu Sài Gòn. Sau nhiều ngày ở nhà trọ để mỗi sáng đưa con đến bệnh viện xét nghiệm máu, chụp X quang... tiền bạc của chị đã vơi dần cho dù chị đã hạn chế tối đa những nhu cầu thiết yếu của mình.

Sau vài lần hội chẩn, các bác sĩ đã thống nhất là phải phẫu thuật vì đứa bé có khối u trong bao tử. Với ca mổ này phải mất vài chục triệu đó là chưa tính đến tiền thuốc, tiền ăn ở để chăm sóc đứa bé. Đối với một người chân quê như chị thì bảo hiểm y tế là một điều xa lạ nên chị chẳng biết đến và cũng chẳng mua. Vì thế, trong tình huống này chị đã hoàn toàn bất lực, không còn khả năng chạy chữa cho con. Chị chỉ biết ôm con mà lòng đau như cắt và cũng chẳng biết cậy dựa vào ai.

Người ta thường nói: "lương y như từ mẫu", nhưng

gặp phải những bệnh nan y mà không có tiền thì hãy già “từ mẫu”, già từ mẹ để nhắm mắt ra đi. Ở cái thành phố hoa lệ này, người ta luôn thấy sự tương phản giữa kẻ lắm tiền và người khốn khó, chỉ có hoa cho người giàu, lệ cho người nghèo. Trước cổng bệnh viện, thỉnh thoảng người thiếu phụ thấy những chiếc xe cả tỷ đồng chạy vụt qua, còn hàng quán thì đông đúc kẻ ăn người uống làm chị xót xa cho phận mình, khi trong túi chỉ còn vài trăm nghìn không dám chi tiêu. Không những chị đau đớn ôm con trong tuyệt vọng mà còn đau xé lòng khi thấy đứa con gái vừa lên chín ép sát vào người chị với vẻ mặt buồn rười rượi. Trong ánh mắt nó có một chút gì đó như thèm khát, như ước ao trước cảnh ăn uống nhộn nhịp của mọi người. Đôi lúc nó cúi gầm mặt xuống không dám nhìn những thức ăn bày bán khắp mọi nơi, vì chúng quá hấp dẫn sẽ tăng thêm sự thèm khát của nó. Nó cũng biết đó là những gì nó không thể với tới cho dù chỉ là những thức ăn đơn sơ nhất: một nắm xôi, một tô cháo lòng. Ngày nào cũng vậy, mẹ con nó chỉ biết trông

chờ vào những hộp cơm từ thiện.

Chị bán bắp luộc đưa cho nó một trái nó không dám nhận rồi nhìn mẹ nó như để dò hỏi. Khi thấy mẹ gật đầu nó thật sự mừng rỡ. Tuy chỉ ăn một trái bắp nhưng nét mặt nó trông thật rạng rỡ hân hoan và ánh mắt nó lại chan chứa một niềm hạnh phúc.

Nghe xong chuyện của người thiếu phụ, chị bán bắp luộc nói.

- Chị ở đây nha! Em tới đây kia. Hy vọng có thể giúp được chị.

Chị bán bắp đến nói chuyện với một người đàn ông đã ngoài năm mươi cách đó không xa. Ông ta mặc cái áo màu xanh lá cây và sau lưng có một chữ “Grab” rất to, chứng tỏ ông ta làm nghề xe ôm. Sau đó, cả hai cùng đến chỗ người thiếu phụ. Ông xe ôm tự giới thiệu mình rồi xin phép được xem giấy tờ và bệnh án của đứa bé. Xem xong ông chụp hình toàn bộ hồ sơ bệnh án vào điện thoại di động rồi móc túi trao cho người thiếu phụ một trăm nghìn đồng.

- Cháu cho tụi nhỏ ăn chút gì đi. Tôi sẽ cố gắng hết sức. Cháu đợi ở đây nha.

Người thiếu phụ không dám nhận làm ông xe ôm phải dúm tiền vào tay chị.

- Đừng có ngại. Chỉ chút ít thôi mà!

Người thiếu phụ có vẻ ngạc nhiên trước sự quan tâm giúp đỡ của chị bán bắp luộc và ông xe ôm. Chị cũng biết họ đều là những người nghèo khổ, phải mua gánh bán bưng, phải chạy xe để kiếm từng đồng nuôi sống gia đình chứ không khá giả gì. Chính điều này đã làm chị lo lắng vì ở các thành phố lớn luôn có nhiều mảnh khoe lừa đảo, nhất là những người chân quê như chị rất dễ mắc bẫy. Rồi chị cũng bớt lo lắng phần nào khi nghĩ mình chẳng có một giá trị gì để lợi dụng và cũng chẳng có gì để họ thực hiện những ý đồ đen tối. Hơn nữa, chị sẵn sàng hy sinh tất cả, chấp nhận tất cả miễn sao con chị được cứu chữa. Vì thế, chị cứ để mặc cho số phận đẩy đưa nên “cũng liều nhắm mắt đưa chân, mà xem con tào xoay vắn đến đâu”!

Hơn hai tiếng sau, ông xe ôm quay lại với vẻ mặt hân hoan.

- Xong rồi! Cha sẽ kêu gọi ân nhân. Trong khi chờ đợi cháu hãy vào nhà xứ để cha sắp xếp cho cháu và hai con ở với các soeur.



Những tháng sau đó, đứa bé đã bình phục và người thiếu phụ cảm kích trước những tấm lòng bác ái vô vị lợi của các giáo dân, của cha xứ và các soeur nên xin được rửa tội cùng với hai con.

Chị bán bắp luộc và ông xe ôm chỉ là những giáo dân bình thường, không tham gia hội chữ thập đỏ, cũng không có trong một hội từ thiện nào nhưng họ đã thấm nhuần lời Chúa nên luôn thực thi bác ái. Cho dù chỉ là những người nghèo khổ mua gánh bán bưng nhưng họ thực thi bác ái với

một lòng nhiệt thành trong khả năng của mình và biết kết hợp với cộng đoàn dân Chúa để xoa dịu đau khổ cho những kẻ khốn cùng. Họ đã đem đạo vào đời và làm sáng danh Chúa vì “ở điểm này, mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ Thầy; là anh em có lòng yêu thương nhau.” (Ga 13,35)

Là Kitô hữu, bất cứ ai trong chúng ta cũng phải thực thi lệnh truyền của Chúa Giêsu trước khi Người về trời: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo” (Mc 16,14). Và cách loan báo Tin Mừng hữu hiệu nhất chính là đời sống của chúng ta luôn phản ánh tinh thần bác ái với tha nhân “...người phải yêu người thân cận như chính mình...” (Mc 12,31); “để họ thấy những công việc tốt anh em làm mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời.” (Mt 5,16)

Nhưng trong thực tế hiện nay, không ít Kitô hữu bị cuốn hút vào vòng xoáy của thời đại nên có xu hướng duy hưởng thụ. Khi nhu cầu của bản thân càng đòi hỏi thì đồng tiền càng

có một sức mạnh khủng khiếp. Để có tiền hưởng thụ không ít người đã bất chấp mọi thủ đoạn và gây ra biết bao đau thương bất hạnh cho đồng loại rồi dẫn đến những giá trị nhân nghĩa cùng với những giá trị khác của cuộc sống đều sụp đổ. Thậm chí, có người còn nói: “tin đạo chứ không tin người có đạo”. Vì thế, thay vì làm chứng tá cho Tin Mừng họ lại là những kẻ phản chứng qua lối sống xấu xa của mình.

Đứng trước vấn nạn này, những Kitô hữu nói chung và những đoàn thể Công giáo Tiến hành nói riêng, trong đó có đoàn thể GĐPTTTCG được kêu gọi hơn bao giờ hết, phải trở nên những nhân chứng qua việc bác ái yêu thương của mình để mọi người có thể nhìn thấy ánh sáng Chúa Giêsu trong đêm trường tăm tối. Và cũng để những người chưa biết Chúa, tuy không thấy Chúa Giêsu cũng như trái tim Ngài nhưng luôn vững tin có một tình yêu bao la, một tình yêu của Đấng đã tự hiến mình trên cây thập giá qua đời sống bác ái yêu thương của các tín hữu.

ĐƯỢC SAI ĐI

Jos. Hoàng Mạnh Hùng

Dịp lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu năm 2023, nhiều giáo hạt, xứ đoàn đã bầu xong Ban chấp hành Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu (BCH GDPTTTCG) nhiệm kỳ mới để chuẩn bị cho việc bầu cử Hội đồng Mục vụ (HĐMV) ở các giáo xứ, giáo hạt. Trong nghi thức tuyên hứa, sau khi hứa quyết tâm làm tròn nhiệm vụ theo Nội Quy của GDPTTTCG và trung thành với chức vụ, linh mục chủ sự đã đọc lời sai đi: *“Như xưa Chúa đã sai các Tông Đồ, hôm nay cha cũng mời anh chị em hãy nhận Ủy nhiệm thư này như lời sai đi chính thức của Giáo hội: ‘Hãy đi rao giảng Tin Mừng cho mọi người và làm chứng cho tình yêu của Chúa’”*.

Ơn gọi của mỗi người đều là ơn ban từ Đấng Khôn Ngoan và Quan Phòng. Chúa không gọi chúng ta vào một bậc sống nào đó để chúng ta sống một cách tầm thường vô nghĩa mà mời gọi chúng ta trở nên tông đồ của Người ngay trong môi trường mình đang sống và trong khả năng hạn hẹp có thể của mình. *“Không phải anh em đã chọn*

Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại, hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy, thì Người ban cho anh em...” (Ga 15,16)

Không chỉ có hàng giáo phẩm và các tu sĩ mới hoạt động tông đồ. Người giáo dân qua Bí tích Thánh Tẩy cũng được tham gia vào chức vụ tư tế, ngôn sứ và vương đế của Đức Kitô. Đức Kitô là Đầu và họ trở thành chi thể của nhiệm thể Người. Đồng thời, khi nhận được ơn Chúa Thánh Thần là họ đã lãnh nhận bài sai ra đi rao giảng Tin Mừng, giúp cho mọi người nhận biết về Thiên Chúa và thấu hiểu về hồng ân cứu độ của Chúa Giêsu Kitô.

Với đoàn viên GDPTTTCG, muốn làm được công tác tông đồ phải có hoài bão, ước mơ “mở mang Nước Chúa để Nước Chúa được trị đến” và “Thánh Tâm Chúa được ngự trị trong mọi gia đình, mọi người”. Nhưng không chỉ là hoài bão mộng lung mà phải có tâm hồn khẩn khoản lo lắng, đầy lòng nhiệt thành phục

vụ để tìm ra những biện pháp hoàn hảo; những hoạch định để biến hoài bão ước mơ thành hiện thực.

Tại các giáo xứ, việc sinh hoạt trong một giáo khu và đoàn thể Công giáo Tiến hành mang lại hiệu quả khá tốt vì nó dựa trên cơ sở mối quan hệ xóm giềng. Nhưng nếu các vị lãnh đạo lơ là, không quán xuyến để cho các thành viên “tự tung tự tác” sẽ sinh ra phản cảm, mất “quan điểm”. Không biết vì lòng hăng say nhiệt thành hay vì lý do nào khác mà nhiều người tham gia nhiều đoàn thể, thường có khi 2-3 đoàn thể cùng lúc. Khi đoàn thể nào vui, có tiệc tùng... thì họ “vỗ tay vào”, còn những buổi sinh hoạt cầu nguyện hay khi làm công tác tông đồ thì chẳng bao giờ thấy mặt họ. Hệ quả cuối cùng là số người ghi danh thì đông nhưng đoàn thể ngày càng trì trệ!

Nhiều nơi nhân lực lãnh đạo đoàn thể không đủ, không đúng khả năng... nên mọi việc cứ “vũ như cần”. Nhiều người thích có chức có quyền nhưng khả năng hạn hẹp vẫn cố làm hết nhiệm kỳ này đến nhiệm kỳ khác. Ngược lại nhiều vị có tư cách, đủ khả năng để lãnh đạo nhưng lại được tín nhiệm giao quá nhiều

chức vụ trong giáo xứ, giáo khu, đoàn thể... nên dễ bị dị nghị, hiểu lầm là độc đoán, đánh bóng cá nhân...

Rồi lại có những anh chị em có khả năng lãnh đạo, đang xây dựng xứ đoàn phát triển thì lại được đề bạt về giáo hạt, giáo phận hoặc chánh trương, trùm trưởng... khiến đoàn thể chững lại vì không tìm ra được những nhân tố kế thừa. Có những đoàn viên rất tích cực, hoạt động tông đồ mang lại nhiều thành quả tốt đẹp được nhiều người ngưỡng mộ. Từ ngưỡng mộ quá lại nảy sinh những tình cảm vượt trên mức quan hệ bình thường. Từ đó gây ra những lời đàm tiếu ảnh hưởng không tốt đến đoàn thể và gây hậu quả trực tiếp đến hạnh phúc gia đình.

Ngày xưa, 12 Tông đồ được sai đi theo bài sai của chính Chúa Giêsu. Bài sai này xuất phát từ sự quan tâm thao thức trước tình trạng thiếu hụt thợ gặt trên cánh đồng truyền giáo của Chúa. Việc sai đi từng hai người một nói lên tính cộng đoàn, nghĩa là các môn đệ của Chúa cần cộng tác và liên đới với nhau trong sứ vụ. Các ông không làm việc riêng lẻ mà làm việc theo nhóm với tinh thần trách nhiệm. Cùng chung vui-chia cực-

sẽ khổ với nhau, và cùng theo một đường hướng nhất định. Sau này, thời tông đồ công vụ cũng thực hiện y như thế: Phêrô và Gioan (Cv 3,1;4,13), Phaolô và Baraba (Cv 13,2), Giuđa và Sila (Cv 15,22b).

Mấy năm gần đây, Giáo hội kêu gọi các thành phần dân Chúa cùng thực hiện hiệp hành. Bao nhiêu hội họp, học tập... đã diễn ra nhưng xem ra việc thực hiện hiệp hành trong tương quan làm việc và cuộc sống ít được quan tâm. Có những người khi muốn lôi kéo ai đó vào “phe này nhóm nọ” mà không được người ta đồng ý thì sẵn sàng phê phán là người đó không có tinh thần “hiệp hành”. Còn khi hội họp, thực hiện các công việc của giáo xứ, đoàn thể thì lại chẳng nghĩ gì đến hiệp hành: hoặc khăng khăng làm theo ý mình không chịu phục tùng theo ý chung của tập thể, hoặc kéo bè kết phái gây ra sự chia rẽ, mất đoàn kết!

Chúa vẫn sai chúng ta, những người tông đồ của Thánh Tâm Chúa từ bỏ tất cả để ra đi. Từ ngày chúng ta chịu phép Thêm sức là chúng ta đã lãnh bài sai ra đi và ngày chúng ta tuyên hứa là một lần tái nhận. Ra đi ngày nay là biến cuộc sống hằng

ngày thành một tuyên xưng đức tin sống động và rõ rệt. Hành trang của chúng ta không có gì khác ngoài niềm tin tưởng tuyệt đối vào sự yêu thương của Thánh Tâm Chúa.

Thành viên BCH GDPTTTCG các cấp được đoàn viên tín nhiệm bầu chọn làm những người lãnh đạo, những người tiên phong trong công cuộc loan báo Tin Mừng của Đức Giêsu Kitô, Người đã yêu thương và cứu chuộc nhân loại. Như dụ ngôn thợ làm vườn nho, chúng ta được mời gọi vào làm vườn nho của Thiên Chúa từ giờ thứ 11(x.Mt 20,1-16). Dù là người đến sau nhưng lại được đặt ngang hàng với người đến trước. Không phải đồng hàng trong cái hư danh là tông đồ, nhưng đồng hàng dưới đôi mắt nhân lành của Thiên Chúa. Người không xét đoán chúng ta theo tài năng và công trạng nhưng chỉ xét đoán theo tình yêu của Người và quan trọng là lời đáp trả của mỗi người chúng ta.

Xin cầu chúc các anh chị em tân BCH các cấp trở thành những vị tông đồ hiền lành và khiêm nhường như men lẫn trong bột để làm cho cuộc đời dậy men Đức Kitô. Amen.

GIA ĐÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG (PHẦN 1)

Giuse Nguyễn Văn Quỳnh



Thông điệp *Laudato Sí* lấy tên từ bài ca của Thánh Phanxicô Assisi: “*Laudato Sí, mí Signore*” (Lạy Chúa của con, chúc tụng Chúa). Vâng, bài thánh ca đã nhắc đến trái đất là “ngôi nhà chung” của nhân loại, “cũng như người chị của chúng ta, chúng ta chia sẻ cuộc sống với chị ấy, và như người Mẹ tươi đẹp đón nhận chúng ta trong vòng tay của Mẹ” (*Laudato Sí* 1). Chúng ta thường quên rằng, chính “chúng ta là đất” (St 2,7). “Chính thân thể chúng ta được cấu thành nhờ những yếu tố của trái đất, không khí là yếu tố

mang lại cho chúng ta hơi thở và nước của trái đất làm cho chúng ta được sống và được bồi dưỡng” (*Laudato Sí* 2).

Thế nhưng, giờ đây, trái đất đã bị ngược đãi và cướp phá, đang kêu than, vì việc sử dụng vô trách nhiệm và bóc lột các tài nguyên. Bởi lẽ, chúng ta cứ đinh ninh rằng, “chúng ta chính là chủ nhân và sở hữu chủ, nên được quyền tận dụng” (*Laudato Sí* 2). Chính những tiếng than trách của trái đất hợp với những tiếng kêu la của tất cả những người bị bỏ rơi trên thế giới này, “đang rên siết và quằn

quai trong cơn sinh nở” (Rm 8,22). Đức Giáo hoàng Phanxicô mời gọi hãy lắng nghe họ, ngài kêu gọi tất cả và từng người - cá nhân, gia đình, địa phương, quốc gia và cộng đồng quốc tế - hãy “hoán cải về môi sinh”, theo kiểu nói của Thánh Gioan Phaolô 2, nghĩa là “đổi hướng”, đón nhận vẻ đẹp và trách nhiệm dẫn thân để “săn sóc ngôi nhà chung”.

1. Giáo hội với môi trường

Trước tình trạng đó, Giáo hội đã nhiều lần lên tiếng về vấn đề “Bảo vệ môi trường”, bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ trái đất. Đặc biệt, trong Thông điệp Laudato Si’, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nêu câu hỏi trọng tâm: *“Loại thế giới nào chúng ta muốn chuyển lại cho những người đến sau chúng ta, cho các trẻ em đang lớn lên?”*. Hưởng ứng lời kêu gọi của Đức Thánh Cha, Tổng Giáo phận Sài Gòn cũng đã có buổi hội thảo về “Bảo vệ môi trường” do Đức cố Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc giao cho Ban Caritas tổ chức, đã diễn ra vào sáng thứ Sáu 20.3.2015 tại phòng họp lầu hai của Tòa Tổng Giám mục Sài Gòn.

(<http://tgpsaigon.net/baiviet-tintuc/20150321/29938>).

Trong thời gian gần đây, vấn đề môi trường, biến đổi khí hậu đã ảnh hưởng rõ rệt đến người dân Việt Nam. Tuy nhiên, ý thức “Bảo vệ môi trường” lại chưa được chú trọng một cách xác đáng, và hậu quả rõ ràng nhất là xâm nhập mặn ở Đồng Bằng Sông Cửu Long và hạn hán khắc nghiệt ở Tây Nguyên đang được báo động. Đặc biệt, ngày 26.5.2016, Đức cha Tôma Vũ Đình Hiệu - Chủ tịch Ủy ban Bác ái Xã hội, Caritas Việt Nam - đã viết Thư kêu gọi giúp đồng bào nạn nhân thảm họa ô nhiễm môi trường biển miền Trung. Trước tình cảnh đó, hòa chung nhịp đập của Giáo hội, chúng ta phải làm gì nhằm góp phần kêu gọi ý thức bảo vệ “Mẹ thiên nhiên” bằng những hành động thiết thực?

2. Bảo vệ môi trường là gì?

Trước khi trả lời câu hỏi này, chúng ta hãy tìm hiểu xem có mấy loại môi trường. Thưa: có 2 loại môi trường, đó là môi trường thiên nhiên và môi trường nhân tạo. Vậy, chức năng của môi trường là gì?

Thưa: là không gian sống, nơi cung cấp tài nguyên thiên nhiên, nơi giảm nhẹ các tác động có hại của thiên nhiên, nơi lưu trữ và cung cấp thông tin cho con người, nơi chứa đựng các chất phế thải. Tại sao chúng ta phải bảo vệ rừng? Thưa: vì rừng là lá phổi xanh của trái đất, rừng có tác dụng làm trong sạch không khí, rừng bảo vệ và cải tạo đất, rừng còn điều hoà dòng chảy của sông ngòi và dưới lòng đất, rừng có giá trị lớn về du lịch. Vậy, thời gian phân hủy của một tấm vé số là bao lâu? Thưa: 1 tháng, vải cotton: 1-5 tháng, chiếc vớ: 1 năm, đoạn tre nứa: 1-3 năm, khúc gỗ: 13 năm, ly nhựa: 450 năm, túi nilon: 500-1000 năm, chai thủy tinh: không thể phân hủy.

Từ những nhận thức trên đây, chúng ta mới thấy công việc “Bảo vệ môi trường” là quan trọng như thế nào. Vâng, “Bảo vệ môi trường” là giữ cho môi trường trong lành và sạch đẹp, là cải thiện môi trường, đảm bảo cân bằng sinh thái, ngăn chặn và khắc phục các hậu quả xấu do con người và thiên nhiên gây ra cho môi trường, khai thác và sử dụng hợp lý và

tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên.

3. Thực trạng về tài nguyên của Việt Nam

Theo Ông Martino Trần Tuấn Huy, Giám đốc Trung tâm Giá trị sống - Kỹ năng sống YMCA: Nước ta có nguồn tài nguyên vô cùng phong phú, giàu khoáng sản (đứng thứ 7 thế giới) với gần 12.000 loài thực vật bậc cao, có đường bờ biển dài 3.260 km. Tuy nhiên, rừng tiếp tục bị thu hẹp, trước 1945 có 14 triệu ha rừng, đến năm 2013 còn 13.862.043 ha rừng, chỉ có 10% là rừng nguyên sinh, phần còn lại là rừng tái sinh. Bên cạnh đó, đa dạng sinh học giảm sút, đã có 200 loài chim bị tuyệt chủng và 120 loài thú bị diệt vong. Khoáng sản có nguy cơ cạn kiệt, với số doanh nghiệp được cấp phép khai thác khoáng sản năm 2000 là 427 doanh nghiệp, và con số hiện nay là hơn 1.500 doanh nghiệp. Tài nguyên biển vùng gần bờ suy giảm đáng kể do đánh bắt bừa bãi, không hiệu quả. Đất canh tác bị thu hẹp do đô thị hóa, chất lượng đất suy giảm.

(còn tiếp)

CÂY TRÔNG TÍN THÁC

BCT



Lang thang góc phố chiều nay
Lòng buồn rười rượi mắt cay lệ nhòa
Cây trông tín thác thiết tha
Cầu ơn Thiên Chúa là Cha nhân từ.

Nhóm bạn trẻ xa quê lâu nay rất ít khi xuất hiện ngoài đường phố, nhưng bỗng nhiên mấy tháng gần đây các bạn lại hay la cà, rong chơi tự do tới nơi này chỗ nọ, xem ra có điều chi bất ổn... Chiều nay, khi họ đang ở đoạn đường gần một ngôi thánh đường kia, chợt bạn Đăng lên tiếng:

- Bọn mình ghé vào nhà thờ cầu nguyện với Chúa ban ơn.

Một tên quay qua to lời:

- Nhưng tớ không có đạo Chúa.

Đăng cười nói lớn:

- Cậu không có đạo mà tin Chúa và đến cầu nguyện, sẽ dễ nhận được ơn Chúa ban hơn đó!

Tên bạn đó liền hỏi:

- Ơn gì chứ!?

Mấy bạn kia đồng loạt hô lên:

- Ơn tìm được việc làm, bởi chúng ta đang bị thất nghiệp.

Hoàng, vẻ mặt rầu rĩ thốt lên:

- Máy công ty của chúng mình nó bị ảnh hưởng chiến tranh thế giới nên không xuất khẩu hàng hóa được, vì thế công nhân hết việc, cạn tiền, giờ phải đợi tới chừng nào đây...!!

Tay gân guốc nọ lên tiếng:

- Tớ đang tạm thời chạy xe ôm, nhưng cũng ế quá!, bởi có nhiều người hành nghề nên cạnh tranh khó lại, bởi họ là tay lái chuyên nghiệp rồi, còn mình mới tò te tí te nên chẳng ăn thua gì hết.

Đặng một lần nữa mở lời:

- Chính vì thế tớ mới nói, chúng ta hãy vào nhà thờ cầu nguyện và dự Thánh lễ lúc 18g. Vì có Lời Chúa nói: “Ai xin sẽ được, ai tìm sẽ thấy, ai gõ cửa sẽ được mở cho”.

Nhóm bạn thanh niên gật gù và theo bước chân Đặng tiến về ngôi thánh đường đang đổ chuông chiều vang vang. Trong suy nghĩ của từng bạn, ai cũng mang ưu tư lo lắng tìm kế sinh nhai giữa thời cuộc hôm nay “Gạo châu, củi quế”, mà bị thất nghiệp thì cứ phải ăn chay dài dài! Vì vậy, giờ đây họ chỉ biết nuôi hy vọng vào thượng đế trên cao ghé mắt nhìn xuống các phận đời lặn độn long đong. Các bạn nghe lời Đặng nói và đã đặt niềm tin yêu tín thác vào lòng Chúa thương xót, cầu xin Ngài cho các bạn tìm được việc làm chân chính, để có thu nhập nuôi thân và giúp đỡ ba mẹ già yếu ở quê xa.

Cậy trông tín thác vào Cha
Giữa đời sóng gió vẫn ca tụng Ngài
Thật tâm dâng Chúa tương lai
Chuyên chăm cầu nguyện, tình Ngài thương yêu.

ĐỂ NUÔI DƯỠNG ĐỨC TIN CỦA CON CÁI (tt)

Nt. Anna Ngọc Diệp, OP
Dòng Đa Minh Thánh Tâm
Chuyên ngữ từ: Dailybread.com

.....

2. Chia sẻ những trải nghiệm cá nhân

Cha mẹ có thể dạy con cái tốt nhất bằng cách làm gương. Đừng chỉ dừng lại ở việc đọc những câu chuyện về đức tin, hãy chia sẻ những kinh nghiệm cá nhân trong đó đức tin của chúng ta được thử thách và củng cố như thế nào. Chẳng hạn như, khi còn trẻ, kinh nghiệm sớm nhất của chúng ta về việc đức tin của mình bị thử thách là gì? Chúng ta trau dồi đức tin cá nhân của mình như thế nào?



Trong thực tế, chúng ta cần phải là những tấm gương sống động về đức tin cho trẻ và một cách để làm điều này là trung thành sống theo các mệnh lệnh của Thiên Chúa.

3. Cầu nguyện mỗi ngày

Cầu nguyện là một phần quan trọng trong hành trình đức tin của chúng ta. Cách tốt nhất để dạy con bạn cách cầu nguyện là cầu nguyện với chúng.

Trong thư 1 Tx 5, 17, chúng ta được thánh Phaolô nhắc nhở phải “*Cầu nguyện không ngừng*”. Chúng ta cần dạy trẻ rằng, cầu nguyện không chỉ là cầu xin Chúa ban cho chúng ta điều chúng ta muốn. Nhưng còn là mở rộng tâm hồn ra với Ngài, luôn biết ơn đối với các ơn lành mà chúng ta đã nhận được, và đơn sơ bày tỏ những mối quan tâm dù là đơn sơ, nhỏ bé nhất của mình với Cha trên trời.

Hãy dạy trẻ rằng Thiên Chúa của chúng ta là Thiên Chúa hằng sống. Ngài quan tâm đến chúng ta và muốn chúng ta ngày càng đến gần Ngài hơn. Giống như việc cần thường xuyên giữ liên lạc với những người thân yêu của mình, chúng ta cũng cần thường xuyên liên lạc với Thiên Chúa, và chúng ta chỉ có thể làm được điều này nếu biết dành đủ thời gian cho việc cầu nguyện.

4. Hỗ trợ ước mơ của trẻ

Mỗi đứa trẻ đều có những ước mơ và với tư cách là cha mẹ và người giám hộ, chúng ta có trách nhiệm hỗ trợ những ước mơ đó. Khi khuyến khích ước mơ của trẻ, chúng ta đang cho chúng một minh chứng đơn giản về ý nghĩa của việc tin tưởng. Đồng thời, chúng ta cũng đừng quên nhắc nhở trẻ rằng các phúc lành và cơ hội đến từ Thiên Chúa, nên cùng với sự tin tưởng, cần có sự khiêm tốn và biết ơn.

5. Suy gẫm những câu Kinh Thánh

Chúng ta có thể nuôi dưỡng đức tin của trẻ bằng cách tập cho chúng suy gẫm những câu Kinh Thánh. Một cách cụ thể, chúng ta khuyến khích trẻ tập thói quen đọc và suy gẫm các câu Kinh Thánh khoảng vài phút mỗi ngày sau khi thức dậy hoặc trước khi đi ngủ.

Dưới đây là một vài câu Kinh Thánh về đức tin để giúp chúng ta bắt đầu:

- *“Vì thế, Thầy nói với anh em: tất cả những gì anh em cầu nguyện và xin, anh em cứ tin là mình đã được rồi, thì sẽ được như ý” (Mc 11, 24)*

- *“Xin Thiên Chúa là nguồn hy vọng, ban cho anh em được chan chứa niềm vui và bình an nhờ đức tin, để nhờ quyền năng của Thánh Thần, anh em được tràn trề hy vọng” (Rm 15, 13)*

- *“Nhưng người ấy phải cầu xin với lòng tin không chút do dự, vì kẻ do dự thì giống như sóng biển bị gió đẩy lên vạt xuống” (Gc 1, 6)*

Trên hành trình đức tin, chúng ta hãy kiên nhẫn hướng dẫn, đồng hành và nâng đỡ trẻ, như lời dạy khôn ngoan của sách Châm ngôn:

*“Hãy dạy đứa trẻ đi con đường nó phải đi,
để đến tuổi già, nó vẫn không lìa bỏ”. (Cn 22, 6)*

BIỂU HIỆN KHI BỊ VIÊM HỌNG VIÊM THANH QUẢN



Bs Vũ Phong
Theo Science & Life

Bệnh có thể xuất hiện đột ngột ngay sau khi ăn thực phẩm lạnh, nhiễm lạnh hoặc sau một đợt viêm mũi họng có chảy dịch mũi sau xuống cổ.

Viêm thanh quản gây khàn tiếng có thể kèm ho, đau họng, khó thở thanh quản (khó thở thì thở vào, khó thở chậm và có tiếng rít thì thở vào), khi nói sẽ đau tức vùng giữa cổ và nói chóng mệt.

Viêm họng do virus, người bệnh sẽ có cảm giác ớn lạnh, gai rét kèm theo đau mỗi người. Hội chứng nhiễm khuẩn sẽ gây sốt, môi khô, lưỡi bẩn, cảm giác khô họng, rát họng, đau họng, nuốt đau nhói lên tai, ho khan trong giai đoạn đầu, sau đó ho có đờm (viêm họng do vi khuẩn).

Cần làm gì khi bị viêm họng, viêm thanh quản?

Tùy từng trường hợp các bác sĩ sẽ chỉ định dùng thuốc cho hợp lý, có thể người bệnh phải dùng kháng sinh, kháng viêm đường uống, hạ sốt, giảm đau, giảm phù nề, chống dị ứng... Nhưng cần thực hiện nghiêm túc và có sự theo dõi của thầy thuốc chuyên khoa.

Tại nhà, người bệnh cần giữ ấm, chườm nóng vùng cổ là rất cần thiết, uống nước giá đỗ luộc nóng, uống trà gừng, ngâm kha tử, chanh đào ngâm mật ong... để hỗ trợ điều trị. Hạn chế nói trong 3 - 5 ngày. Súc họng bằng nước ấm muối pha loãng hoặc nước có thành phần là chất kiềm nhẹ NaHCO_3 , muối sinh lý...

Cần giữ ấm khi ra ngoài, nhất là vùng cổ, mang bảo hộ lao động đúng quy định khi làm việc trong môi trường ô nhiễm bụi bẩn hoặc hóa chất.

Một đặc điểm cần lưu ý, khi trẻ bị viêm họng, viêm thanh quản rất có thể xảy ra biến chứng, nên khi có biểu hiện nghi ngờ cần đưa trẻ tới cơ sở y tế để được thăm khám và tư vấn cụ thể. Có trường hợp viêm thanh quản đi kèm với phù nề ở vùng hạ thanh môn, gây khó thở dữ dội, có khả năng phải mở khí quản thì cần đến các cơ sở y tế chuyên khoa tai mũi họng để được tư vấn và điều trị kịp thời.

TÂN GDPTTTCG XỨ ĐOÀN BÌNH HÒA TUYÊN HỨA & RA MẮT



Thế là sau nhiều năm tháng đợi chờ, từ năm 2017, xứ đoàn Bình Hòa, Giáo hạt Gia Định đã chính thức gia nhập vào đại Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu Việt Nam. Lễ tuyên hứa đã được cha linh hướng xứ đoàn chủ sự thật long trọng với sự tham dự của đông đủ giáo dân trong giáo xứ vào ngày 02.6.2023

Xứ đoàn Bình Hòa đã được trui rèn qua những sứ vụ do cha xứ mời gọi. Họ đã miệt mài trong công tác giúp đỡ những bệnh nhân cuối đời trong giáo xứ, đến tận nhà tận tâm chăm sóc, cầu nguyện trong giờ lâm tử. Các đoàn viên đã cùng nhau cầu nguyện luân phiên tại các gia đình và làm một số công việc khác trong giáo xứ. Khi mới manh nha thành lập hội đoàn, năm 2017, cha xứ chỉ sợ như một

Thiên Phụng

số nơi khác, tuyên hứa lấy lệ, rồi lơ là với đoàn thể, bỏ sinh hoạt, nên ngài đã kéo dài thời gian thử thách, giao cho đoàn một số việc, không cho tuyên hứa đến nay đã 6 năm. Ngài nhận thấy họ kiên trì bền vững, không ngại khó và vẫn nhiệt tình chăm sóc đoàn thể vững bền và chính thức báo cho họ ngày tuyên hứa.

Trong Thánh lễ, 11 con người đã mạnh mẽ tuyên hứa yêu mến Chúa, giữ gìn lề luật Chúa, trung thành phục vụ Chúa và cộng đoàn trong công việc tông đồ. Cha làm phép cờ hiệu, cờ đoàn và các huy hiệu. Trong bài giảng, cha linh hướng đã mời gọi họ luôn sinh hoa kết trái không như cây vả kia, khi Chúa đến hái trái thì chỉ toàn lá, không có trái nào nên bị Chúa nguyên rửa, và hãy luôn gìn giữ đèn thờ Chúa cho xứng đáng là nơi cầu nguyện, nơi Chúa ngự.

Từ nay, GDPTTTCG xứ đoàn Bình Hòa, giáo hạt Gia Định là một đoàn thể Công giáo Tiến hành, chính thức là một đoàn thể tông đồ phục vụ nước Chúa.

TÂN XỨ ĐOÀN GĐPTTTCG GIÁO HỌ VĨNH LỘC GIÁO HẠT TÂN SƠN NHÌ - TUYÊN HỨA

Phêrô Đặng Minh Tâm



Sau bao tháng thao thức của cha Giuse Trần Viết Thái - quản nhiệm giáo họ Vĩnh Lộc, giáo hạt Tân Sơn Nhì - và rồi chính ngài đã thường xuyên lên tiếng mời gọi các anh chị trong giáo họ tham gia vào đoàn thể GĐPTTTCG... và trải qua hơn 6 tháng tập sự của các anh chị tìm hiểu về nội quy, tôn chỉ, mục đích cũng như linh đạo của đoàn thể GĐPTTTCG Việt Nam. Hôm nay, ngày 16.6.2023, đúng ngày lễ mừng kính trọng thể Thánh Tâm Chúa Giêsu, được sự chấp thuận của cha Giuse, xứ đoàn GĐPTTTCG, giáo họ Vĩnh Lộc chính thức được thành lập với 35 anh chị.

Thánh lễ được tổ chức vào lúc 18g do cha linh hướng Giuse Trần Viết Thái chủ sự. Đến tham dự Thánh lễ có các anh đại diện BCH GĐPTTTCG cấp trên, cộng đoàn dân Chúa và các hội đoàn trong giáo họ.

Chia sẻ lời Chúa, cha Giuse nhắc nhớ về tình yêu Thiên Chúa qua Đức Giêsu Kitô, với sự suy tư về bức ảnh Chúa Giêsu để trái tim ra ngoài lồng ngực, mà quan Đại thần Nhật bản không sao ngủ được. Cuối cùng ông ta nhật bức ảnh để trên bàn làm việc của ông và viết hai câu: Đối ngoại hữu kỳ tâm - Đối nội vô tâm giả. Qua đó, ngài chia sẻ về đời sống chúng ta ngày hôm nay vì thích tự do, thoải mái, hưởng thụ, dễ bị những lợi ích cá nhân mà bất chấp mọi cái để thỏa mãn cái tôi của mình, mà trở nên vô tâm, ác tâm, nhẫn tâm đối với người chung quanh... Vì vậy, ngài mời gọi mọi người luôn sống đạo và trở nên giống trái tim yêu thương của Chúa.

Sau bài giảng, cha Giuse đã làm phép cờ, huy hiệu và chủ sự nghi thức Tuyên hứa cho các tân đoàn viên; nghi thức Tuyên hứa và sai đi cho 6 anh chị trong tân BCH được bầu chọn với nhiệm kỳ 4 năm.

Sau Thánh lễ, cha linh hướng cùng quý cộng đoàn chia sẻ trong bữa cơm thân tình và chúc mừng tân xứ đoàn GĐPTTTCG giáo họ Vĩnh Lộc.

TÂN XỨ ĐOÀN LAM SƠN, GIÁO HẠT XÓM MỚI TUYÊN HỨA VÀ RA MẮT

Hoài Nhân



Được sự đồng thuận của cha chánh xứ Lam Sơn Gioan Bt. Phạm Văn Lâm và sự đồng hành của cha phó Giuse Lê Cẩm Tú, sau hơn 6 tháng tìm hiểu và học tập nội quy GĐPTTTCG Việt Nam, lúc 17g thứ Sáu, ngày 16.06.2023, 37 tân đoàn viên và BCH GĐPTTTCG xứ đoàn Lam Sơn, giáo hạt Xóm Mới đã chính thức tuyên hứa, ra mắt gia nhập đoàn thể GĐPTTTCG VN. Đến tham dự có ông Đaminh Tiến Công - Trưởng ban BCH GĐPTTTCG giáo hạt Xóm Mới, ông Phêrô Nguyễn

Văn Chiến - UV Truyền thông GĐPTTTCG giáo hạt Xóm Mới.

Thánh lễ trọng thể do cha chánh xứ Gioan Bt. chủ tế. Đồng tế với ngài có cha Hạt trưởng Vinh Sơn Nguyễn Minh Huấn và cha phó Giuse.

Chia sẻ Tin Mừng, cha Hạt trưởng nhắc nhớ về lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa, nhưng con người lại bạc nghĩa vô ơn. Vì thế, là đoàn viên GĐPTTTCG, chúng ta hãy siêng năng tôn sùng Thánh Tâm Chúa Giêsu để đền tội cho những ai xúc phạm đến Thánh Tâm Chúa

Giêsu. Đồng thời, ngài cũng chúc mừng giáo hạt Xóm Mới đã có 12/15 xứ đoàn GDPTTTCG.

Sau bài giảng, cha chánh xứ Gioan Bt. đã làm phép cò, huy hiệu và chủ sự nghi thức tuyên hứa gia nhập đoàn thể GDPTTTCG cho 37 tân đoàn viên. Nối tiếp, ngài chủ sự nghi thức tuyên hứa và sai đi cho

thành viên BCH GDPTTTCG xứ đoàn Lam Sơn.

Sau Thánh lễ, thay mặt đoàn viên, anh tân đoàn trưởng Đaminh Nguyễn Hữu Lạc có lời cảm ơn quý cha, quý tu sĩ và cộng đoàn đã đến hiệp dâng Thánh lễ nhân ngày đoàn thể GDPTTTCG xứ đoàn Lam Sơn chính thức ra mắt.

Danh sách Ban chấp hành GDPTTTCG xứ đoàn Lam Sơn

Cha linh hướng: Lm. Giuse Lê Cẩm Tú

- 1/ Đoàn trưởng : Ông Đaminh Nguyễn Hữu Lạc
- 2/ Đoàn phó nội vụ : Ông Đminh Bùi Quang Song
- 3/ Đoàn phó ngoại vụ : Ông Giuse Maria Đào Tiến Đức
- 4/ Thư ký : Ông Phêrô Nguyễn Đình Tân
- 5/ Thủ quỹ : Ông Gioan Bt. Lê Văn Hưng



LỬA ẤY ĐÃ BÙNG LÊN

Hải Vân



Dù chưa chính thức thành lập, nhưng sau hơn 1 năm, những anh chị em ở giáo họ Hùng Vương thuộc nhà thờ Chính tòa Giáo phận Lạng Sơn vẫn qui tụ để cùng nhau cầu nguyện, học hỏi về đoàn thể GDPTTTCG Việt Nam, hiệp dâng Thánh lễ tối vào thứ Sáu hằng tuần tại nhà nguyện nhỏ. Đặc biệt, lúc 17g thứ Tư, ngày 14.6.2023, anh chị em đã hiệp dâng Thánh lễ trọng thể mừng lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu tại nhà thờ Chính tòa do Đức cha Giuse Châu Ngọc Tri - Giám mục GP Lạng Sơn - chủ tế. Đồng tế với ngài có quý cha thuộc Tòa Giám mục Lạng Sơn.

Chia sẻ Tin Mừng, Đức cha nhắc nhở anh chị em hãy siêng năng tôn sùng Thánh Tâm Chúa Giêsu và thực thi bác ái. Đồng thời, ngài cũng chính thức bổ nhiệm cha Giuse Nguyễn Văn Đoàn đồng hành và hướng dẫn anh chị em.

Nguyện xin Thánh Tâm Chúa Giêsu nâng đỡ, ủi an và ban thêm sức mạnh cho quý cha và anh chị em nơi đây, để ngọn lửa Tôn sùng Thánh Tâm Chúa Giêsu được bùng cháy nơi xứ Lạng miền cực Bắc này.

TÂN BCH GIA ĐÌNH PTTT CHÚA GIÊSU GIÁO HẠT HẢI DƯƠNG, GP HẢI PHÒNG

Ban Truyền Thông GDPTTTCG
Giáo phận Hải Phòng



Sáng thứ Sáu, ngày 19.5.2023, BCH GDPTTTCG giáo phận Hải Phòng đã tổ chức Thánh lễ Tạ ơn thành lập Ban Chấp hành GDPTTTCG giáo hạt Hải Dương tại giáo xứ Kim Lai (Thành phố Hải Dương).

Cha chính xứ giáo xứ Kim Lai Đaminh Nguyễn Thế Hưng và Ban hành giáo vui mừng chào đón quý cha: Antôn Nguyễn Văn Ninh - Tổng linh hướng GDPTTTCG giáo phận Hải Phòng, cha Giuse Nguyễn Văn Vang - Quản hạt Hải Dương và BCH giáo phận Hải Phòng. Về tham dự để cầu nguyện cho tân BCH GDPTTTCG giáo hạt Hải Dương có BCH các xứ đoàn: Nhân Nghĩa, Đáp Khê, Trung Hà, An Thủy cùng hơn một trăm

đoàn viên xứ đoàn Kim Lai. Đặc biệt, trong Thánh lễ có 37 anh chị Tuyên hứa gia nhập đoàn thể GDPTTTCG xứ đoàn Kim Lai.

Thánh lễ trọng thể do cha hạt trưởng chủ tế; cha TLH Antôn chủ sự nghi thức Tuyên hứa của tân BCH.

Cuối lễ, cha TLH Antôn chia sẻ: "...Cảm ơn các anh đã vì lòng yêu mến Thánh Tâm Chúa, hy sinh ra gánh trách nhiệm Giáo hội trao phó. Cảm ơn cha xứ Kim Lai, cha Hạt trưởng giáo hạt Hải Dương rất quan tâm, chăm lo và đồng hành với GDPTTTCG các xứ đoàn trong giáo hạt. Xin cha Hạt trưởng và cha xứ Kim Lai tiếp tục nâng đỡ để các xứ đoàn ngày càng phát triển, thăng tiến mọi mặt".

Tiếp theo, cha Hạt trưởng Giuse Nguyễn Văn Vang có lời tâm tình: "Hơn 10 năm qua, ngài cũng đã đồng hành và thấu hiểu những hoạt động tông đồ của GDPTTTCG giáo phận. Hôm nay, ngài rất vui được đón nhận và

được đồng hành với tân BCH giáo hạt Hải Dương. Cha mong muốn GĐPTTTCG được phát triển và phủ hết các giáo xứ trong giáo hạt Hải Dương”.

Sau cùng, thay mặt đoàn viên hiện diện, anh Phêrô Đoàn Văn Thi, tân Trưởng ban GĐPTTTCG giáo hạt Hải Dương cảm ơn quý cha đã đến hiệp

dâng Thánh lễ cầu nguyện cho đoàn thể. Cảm ơn quý đoàn viên, Ban hành giáo và cộng đoàn giáo xứ Kim Lai đã giúp đỡ và tạo mọi điều kiện thuận lợi để Thánh lễ diễn ra tốt đẹp.

Nguyện xin Thánh Tâm Chúa Giêsu ban muôn ơn lành xuống trên quý cha và quý vị.

CHÚC MỪNG

**Gia đình PTTT Chúa Giêsu GP Hải Phòng hân hoan chúc mừng
Tân BCH Gia đình PTTT Chúa Giêsu giáo hạt Hải Dương
Nhiệm kỳ 2023-2027**

- | | |
|-----------------------|---------------------------------------------|
| 1/ Trưởng ban | : Ông Phêrô Đoàn Văn Thi (Xđ. Kim Lai) |
| 2/ Phó TB nội vụ | : Ông Phêrô Nguyễn Văn Động (Xđ. Kim Lai) |
| 3/ Phó TB ngoại vụ | : Ông Giuse Vũ Văn Thuận (Xđ. Nhân Nghĩa) |
| 4/ Thư ký | : Ông Giuse Vũ Văn Thành (Xđ. Nhân Nghĩa) |
| 5/ Thủ quỹ kiêm UV BA | : Ông Matthêu Trần Văn Luyến (Xđ. Trung Hà) |
| 6/ UV Tuyên huấn | : Ông Giuse Nguyễn Ngọc Tuyên (Xđ. Đắp Khê) |
| 7/ UV Phát triển | : Ông Matthêu Nguyễn Huy Khôi (Xđ. An Thủy) |
| 9/ UV Phát triển | : Ông Giuse Đoàn Ngọc Thành |



GIA ĐÌNH PTTT CHÚA GIÊSU GP THÁI BÌNH MỪNG LỄ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU

Giuse Huỳnh Bá Song



“...hôm nay, không hiểu cố ý hay tự nhiên mà Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu (GDPTTTCG) GP Thái Bình lại chọn làm ngày cử hành lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu tại giáo xứ Rừng Trục, mà theo dự báo thời tiết, hôm nay lại là ngày nóng nhất trong tuần, nhiệt độ cao nhất đó! Tôi không biết có phải mình chọn ngày này là để cái nóng tự nhiên đốt lửa kính yêu Trái Tim Chúa trong lòng mình hay là cố ý chọn ngày này để “phạt tạ” Thánh Tâm Chúa Giêsu - Nghe từ “phạt tạ” cũng ngại đó! Nhiều đấng bậc, ngay cả giám mục cũng còn e ngại từ này! có nơi còn muốn dùng từ “Đền tạ” thay thế, ngôn từ tôi không bàn cãi, nhưng tôi thấy ở

đây dùng từ “Phạt tạ” nên tôi dùng từ “Phạt tạ” ...Phạt tạ hay Đền tạ sao cũng được, miễn sao phù hợp với tâm tình của chúng ta là được rồi!

Nhìn đám đông tham dự Thánh lễ hôm nay, gọi cho tôi điều này: bình thường, trong nhà thờ hay nơi đám đông, số đàn bà, trẻ em tham dự đông hơn số đàn ông... nhưng ở nhà tù thì sao? trong nhà tù thì ngược lại, số đàn ông đông hơn số đàn bà và trẻ em. Nhưng ở đây thì khác, số đàn bà, trẻ em tương đương với số đàn ông mà có khi số đàn ông lại đông hơn đàn bà, trẻ em là khác (*các ông còn ngồi đông đảo ngoài kia*) ...Chứng tỏ hôm nay chúng ta làm việc này, GDPTTTCG đã giúp

cho nhà tù giảm dần ông và nhà thờ thì lại tăng lên!... thế thì không lẽ gì mà chúng ta lại không có tràng pháo tay chúc mừng cho GĐPTTTCG...”

(Cộng đoàn đã hưởng ứng bằng một tràng pháo tay dài rộn rã).

Tiếp đến, qua câu chuyện về con tinh mẹ đã vỡ tim chết khi chứng kiến cái chết của con tinh con, Đức cha Đaminh đã nhắc nhở chúng ta về sự đau đớn của Thánh Tâm Chúa và Trái Tim Đức Mẹ trước những tội lỗi của nhân loại; của những người cha, người mẹ trước những người con yêu thương của mình không thấy được tình yêu vô biên của Thiên Chúa và qua đó, Đức cha nhấn mạnh về sự cần thiết của GĐPTTTCG “...chính vì thế, chúng ta mới có GĐPTTTCG để đền về những tội lỗi ta đã xúc phạm đến Thánh Tâm Chúa” qua đó, Đức cha mời gọi “...càng có nhiều người tham gia vào GĐPTTTCG bao nhiêu thì càng sinh nhiều ơn ích cho loài người bấy nhiêu; bởi vì, khi mình đền tạ, mình sám hối về những tội lỗi của mình, mình đã kéo ơn ích của Thiên Chúa xuống cho mọi người và đó là điều tốt lành cho Giáo hội và xã hội.” ...

Liên hệ với thực tế, Đức cha Đaminh nhận định, GĐPTTTCG GP Thái Bình vẫn còn tương đối khiêm tốn; nếu 135 giáo xứ trong giáo phận đều có thành viên của GĐPTTTCG thì con số không phải chỉ như ngày hôm nay! Vì sao các cha không đón nhận, vì sao nhiều gia đình không tham gia vào GĐPTTTCG? Qua đó, Đức cha băn khoăn nhìn lại trách nhiệm của cha Tổng linh hướng, các thành viên lãnh đạo đoàn thể và ngay cả chính Đức cha, người đứng đầu của một giáo phận đã nhận Thánh Tâm Chúa Giêsu làm bổn mạng? -Phải làm gì để GĐPTTTCG có thể tăng về số lượng và quan trọng hơn về chất lượng, để Thánh Tâm Chúa được hiện diện rộng khắp, mang lại nhiều lợi ích cho giáo phận...

Đó là lời chia sẻ sinh động dựa vào tình hình thời tiết thực tiễn vô cùng nóng bức trong ngày 02.6.2023 tại ngôi thánh đường xinh đẹp giáo họ Rừng Trục của Đức cha Đaminh Đặng Văn Cầu, giám mục giáo phận Thái Bình khi ngài về chủ tế Thánh lễ Mừng Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu. Bổn mạng của GĐPTTTCG giáo phận Thái Bình. Tham gia đoàn đồng tế còn có cha F. Assisi Nguyễn Tiến Tám,

linh mục Tổng đại diện giáo phận; quý cha Hạt trưởng các giáo hạt Nam Tiền Hải, Kiến Xương; quý cha Antôn Nguyễn Văn Ninh – TLH GĐPTTTCG giáo phận Hải Phòng, Giuse Đỗ Trọng Huy – TLH GĐPTTTCG giáo phận Thái Bình và quý cha linh hướng các xứ đoàn trong giáo phận.

Trong tinh thần hiệp thông, về tham dự Thánh lễ còn có đại diện BCH GĐPTTTCGVN, anh Giuse Huỳnh Bá Song; đoàn BCH GĐPTTTCG giáo phận Bùi Chu do ông cố Trưởng ban Giuse Trần Thế Việt làm trưởng đoàn; đoàn BCH GĐPTTTCG giáo phận Hải Phòng do anh Trưởng ban Giuse Phạm Văn Hoá làm trưởng đoàn. Có hơn 1000 đoàn viên của 15 xứ đoàn: Bắc Trạch, Cao Mại, Đồng An, Hữu Tiệm, Phú Đồng, Lương Điền, Kim Châu, Quảng Châu, Thanh Châu, Thân Thượng, Thọ Sở, Trung Đồng, Nam Thái, Rừng Trục, Vát Cáp và đông đảo cộng đoàn dân Chúa của các giáo họ trong giáo xứ Thanh Châu cùng về tham dự.

Thánh lễ được khởi đầu bằng cuộc rước trọng thể kiệu tượng Thánh Tâm Chúa Giêsu quanh khuôn viên ngôi thánh đường với sự phối hợp nhịp nhàng của đội trống hoành tráng

của giáo xứ Thanh Châu, đội kèn Tây thanh thoát của giáo họ Rừng Trục đã giúp cho bầu khí cuộc rước thêm trang trọng, vượt qua cái nắng nóng khắc nghiệt, gói trọn tâm tình Phạt tạ của cộng đoàn dâng lên Thánh tâm Chúa Giêsu như lời chia sẻ đầu lễ của Đức cha Đaminh.

Trước đó, theo truyền thống của đoàn thể, một giờ chiều Thánh Thể trang nghiêm đã được cha chánh xứ giáo xứ Thanh Châu Augustinô Trần Thế Nhật chủ sự, giúp cho anh chị em đoàn viên hướng lòng tạ ơn Chúa Giêsu Thánh Thể, nguồn mạch của sự sống thiêng liêng nuôi dưỡng đức tin bền đỗ nơi cộng đoàn.

Thánh Tâm Chúa Giêsu, nguồn mạch của tình yêu, xin tuôn đổ muôn HỒNG ÂN trên Đức cha Đaminh; quý cha linh hướng và các tông đồ của Thánh Tâm Chúa hiện diện trong thánh lễ; để qua ngọn lửa nòng nọc đón nhận từ Trái Tim Chúa hôm nay, mọi người sẽ được biến đổi, biết uốn lòng giống như Trái Tim Chúa trở thành những chứng nhân TIN MỪNG, chứng nhân TÌNH YÊU như lòng Chúa mong ước.

GĐPTTTCG GIÁO PHẬN ĐÀ LẠT THƯỜNG HUẤN NĂM 2023

Nguyễn Hoàng



Ngày 06.6.2023, BCH GĐPTTTCG GP Đà Lạt đã tổ chức phiên họp thường huấn lần thứ 1 năm 2023 tại hội trường giáo xứ Hòa Ninh, giáo hạt Di Linh, GP Đà Lạt.

Về tham dự ngày thường huấn, ngoài thành viên BCH giáo phận và các xứ đoàn GĐPTTTCG GP Đà Lạt, còn có ông Giuse Huỳnh Bá Song - TB BCH GĐPTTTCG VN và các anh chị trong BCH GĐPTTTCG TGP SG.

Mở đầu Chương trình, ông Giuse Huỳnh Bá Song chia sẻ đề tài “Hồn Tông Đồ phục vụ Thánh Tâm Chúa Giêsu”.

Tiếp đến, cha Giuse Phan Đào Thục, quản xứ giáo xứ Tân Bình, giáo hạt Bảo Lộc kiêm Linh mục đặc trách Ủy Ban Giáo Dân & các Đoàn thể Công giáo Tiến hành GP Đà Lạt thuyết giảng về Tình Yêu Thánh Tâm Chúa Giêsu và Hiệp Hành trong sứ vụ loan báo Tin Mừng.

Buổi chiều, các anh trong BCH GĐPTTTCG VN cùng với anh chị em ôn lại nội quy của đoàn thể. Cuối cùng, cha TLH GĐPTTTCG GP Đà Lạt Giuse Trần Văn Chiến huấn đức và chủ sự giờ Cầu Thánh Thể, kết thúc ngày thường huấn.

TIN SINH HOẠT GĐPTTTCG GIÁO PHẬN BAN MÊ THUẬT

Đôminicô Hoàng Văn Đồng

I/ CHUẨN BỊ TỔ CHỨC NGÀY ĐẠI HỘI



Vào lúc 09g ngày 30.5.2023, BCH GĐPTTTCG 7 xứ đoàn thuộc Miền Đồng Xoài - Phước Long đã tập trung tại giáo xứ Tân Lập, để chuẩn bị cho ngày Đại hội GĐPTTTCG GP Ban Mê Thuật, sẽ diễn ra vào ngày 12.6.2023 tại giáo xứ Tân Lập.

Đến tham dự buổi họp có đại diện BTV HĐMVGX Tân lập; anh Giuse Đoàn Ngọc Thành - Phó TB BCH GĐPTTTCG Giáo Phận; anh Đôminicô Hoàng Văn Đồng - TB BCH GĐPTTTCG Miền Đồng Xoài - Phước Long và các thành viên BCH của 7 xứ đoàn trong Miền.

Sau khi đưa ra chương trình dự kiến, mọi người đã thảo luận và nhất trí về: phân công, phân nhiệm cụ thể cho từng xứ đoàn và thành viên hiện diện.

Buổi họp kết thúc lúc 11g cùng ngày.

II/ GĐPTTTCG GP BMT MỪNG LỄ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU

Sau buổi họp trù bị ngày 30.5.2023, được sự đồng ý và hiện diện của cha GB. Nguyễn Đình Lượng - TLH GĐPTTTCG GP BMT và cha Đôminicô Trần Đình Thăng - chánh xứ kiêm linh hướng GĐPTTTCG xứ đoàn Tân Lập, lúc 08g30 ngày 12.6.2023, các xứ đoàn trong toàn Giáo phận đã có mặt tại Gx. Tân Lập để học tập về đề tài “củng cố về sự hiệp thông”.



Về tham dự có anh Giuse Huỳnh Bá Song - TB BCH GĐPTTTCG Việt Nam, anh Giuse Trịnh Văn Tiến - TB BCH

GDPTTTCG TGP SG và anh Giuse Phạm Minh Lý.

Sau đó, quý cha và cộng đoàn đã hiệp dâng Thánh lễ mừng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu do cha TLH chủ tế.

Trong Thánh lễ, ngài đã chủ sự nghi thức Tuyên hứa cho tân BCH GDPTTTCG GP BMT nhiệm kỳ 2023-2027.



CHÚC MỪNG

**Cha Tổng linh hướng Vinh Sơn Nguyễn Văn Hồng
và BCH Gia đình PTTT Chúa Việt Nam hân hoan chúc mừng
tân BCH Gia đình PTTT Chúa Giêsu Giáo phận Ban Mê Thuật
Nhiệm kỳ 2023-2027**

Cha Tổng linh hướng: Lm. GB. Nguyễn Đình Lượng

- | | |
|------------------|----------------------------------|
| 1/ Trưởng ban | : Ông Đôminicô Hoàng Văn Tu |
| 2/ Phó TB 1 | : Ông Đôminicô Hoàng Văn Đồng |
| 3/ Phó TB 2 | : Ông Gioan Bt. Nguyễn Tiến Hưng |
| 4/ Tổng Thư ký 1 | : Ông Phêrô Nguyễn Văn An |
| 4/ Tổng Thư ký 2 | : Ông Phaolô Tống Đình Phúc |
| 5/ Thủ quỹ | : Bà Maria Hà Thị Thu |

III/ CÁC XỨ ĐOÀN MỪNG LỄ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU

1/ Sáng 16.6.2023, GDPTTTCG xứ đoàn Đăk Nhou mừng lễ



2/ Chiều 16.6.2023, GDPTTTCG xứ đoàn Phước Bình mừng lễ và tân BCH nhiệm kỳ 2023-2027 tuyên hứa



3/ Sáng 19.6.2023, GDPTTTCG xứ đoàn Bình Minh mừng lễ và tân BCH xứ đoàn nhiệm kỳ 2023-2027 tuyên hứa.



GDPTTTCG XỨ ĐOÀN BÙ ĐĂNG MỪNG LỄ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU



Maria Nguyễn Thị Hồng Nghi

Vào lúc 08g thứ Ba, ngày 20.06.2023, các đoàn viên GDPTTTCG xứ đoàn Bù Đăng đã tề tựu về nhà thờ Bù Đăng tham dự Thánh lễ mừng Thánh Tâm Chúa Giêsu.

Về tham dự có anh Đominicô Hoàng Văn Đồng, Phó TB BCH GDPTTTCG GP Ban Mê Thuật; anh Giuse Đoàn Ngọc Thành, UV Phát triển; anh Phaolô Tống Đình Phúc, UV BCH GP BMT cùng các thành viên BCH xứ đoàn Đắk Nhau, Bình Minh, Phước Vĩnh, Phước Bình, Phước Quả và đặc

biệt có 2 vị đại diện người đồng bào S'tiêng: anh Giuse Điều Khá và anh Phanxicô Điều Song thuộc giáo xứ Minh Hưng, giáo hạt Đồng Xoài - được cha chánh xứ Giuse Ngô Quang Hiệp cử đến dự khảo - hầu phát triển đoàn thể trong thời gian tới.

Thánh Lễ diễn ra long trọng và sốt sắng do cha linh hướng Gioan Baotixita chủ tế. Đồng tế với ngài có cha Antôn Đặng Hồng Quảng. Sau bài giảng, cha linh hướng Gioan Baotixita chủ sự nghi thức tuyên hứa cho tân BCH xứ đoàn Bù Đăng nhiệm kỳ 2023-2027. Tân BCH chính thức và ra mắt cộng đoàn.

Cuối lễ, thay mặt cộng đoàn, anh đoàn trưởng Giuse Đỗ Văn Phong có lời cảm ơn quý cha, quý nữ tu và mọi người hiện diện.

Thánh lễ kết thúc lúc 11g cùng ngày.

Danh sách Ban chấp hành GDPTTTCG xứ đoàn Bù Đăng

Cha linh hướng: Lm. Gioan Bt. Nguyễn Văn Liêm

- | | |
|----------------------|---------------------------------|
| 1/ Đoàn trưởng | : Ông Giuse Đỗ Văn Phong |
| 2/ Đoàn phó nội vụ | : Bà Catarina Trần Thị Lý |
| 3/ Đoàn phó ngoại vụ | : Ông Phanxicô Nguyễn Minh Trí |
| 4/ Thư ký | : Bà Maria Nguyễn Thị Hồng Nghi |
| 5/ Thủ quỹ | : Bà Anna Võ Thị Lụa |

GDPTTTCG GIÁO HẠT ĐẠI HẢI - GP CẦN THƠ MỪNG LỄ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU

Lm. Biển Xanh



Sau nhiều năm Gia đình Phật tử Thánh Tâm Chúa Giêsu tạm dừng hoạt động vì lý do dịch bệnh Covid-19; ngày 13.06.2023, GDPTTTCG giáo hạt Đại Hải đã tổ chức mừng Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu với bầu khí vui tươi, phấn khởi vì có sự hiện diện của quý cha phụ trách cấp Giáo phận, giáo hạt và giáo xứ cùng với sự hiện diện đông đủ hội viên, cách riêng là BCH GDPTTTCG Việt Nam.

Dù trời mưa khá lớn, nhưng tối 12.06.2023, khá đông hội viên của các xứ đoàn thuộc cụm Đại Hải quy tụ về nhà thờ Thái Hải dự buổi tĩnh tâm lúc 19g00 trong bầu khí lắng đọng, để lắng nghe tiếng Chúa hầu giúp cho tâm hồn,

lòng trí và con tim của từng hội viên được thánh thiện hơn, từ đó tích cực sống tốt chủ đề “Củng Cố Sự Hiệp Thông trong ngoài Giáo hội.”

Lúc 8g00 ngày 13.06.2023, mọi người hiện diện trong nhà thờ để khai mạc chương trình. Trước hết là xin ơn Chúa thánh hóa. Tiếp đến, ban đại diện phát biểu, gợi ý và cùng nhau nhìn lại, đóng góp ý kiến và định hướng cho tương lai.



Sau đó, Thánh lễ diễn ra trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng, cách riêng là qua bài giảng của cha sở Phaolô, giúp cho mọi thành viên yêu mến Chúa và trở nên thánh thiện như Thánh Tâm Chúa qua việc hy sinh, phục vụ, đặc biệt là

quan tâm đến việc loan báo Tin Mừng.

Cuối cùng, mọi người cùng tham dự buổi tiệc hiệp thông

trong niềm vui và hạnh phúc cùng với lời cảm tạ Thiên Chúa và tri ân nhau.

*Gia đình Phật tạ Thánh Tâm
Niềm vui hạnh phúc âm thầm nở hoa
Hôm nay quy tụ cả nhà
Mừng ngày đại lễ thật là hân hoan.*

*Buổi họp Thánh lễ nhịp nhàng
Tâm tình sốt sắng bình an cõi lòng
Mọi người no thỏa ước mong
Tinh thần thể xác đợi trông ơn lành.*

*Thánh Tâm của Chúa lớn nhanh
Tỏa lan hồng phúc đường lành mai sau
Mọi người thân mến gửi trao
Niềm vui hạnh phúc dạt dào hồng ân.*



GIA ĐÌNH PTTT CHÚA GIÊSU GP BÙI CHU MỪNG LỄ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU

Đaminh Ngô Đức Giang



Sáng 16.6.2023, GĐPTTTCG Giáo phận Bùi Chu đã long trọng mừng lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu tại thánh đường giáo xứ Thịnh Long, giáo hạt kiên Chính, Giáo phận Bùi Chu.

Trước Thánh lễ, lúc 9 giờ, gần 4.000 đoàn viên thay mặt cho hơn 18.000 đoàn viên của 62 xứ đoàn trong giáo phận đã tập trung về thánh đường tham dự giờ cầu Thánh Thể. Sau đó, cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Hồng - Tổng linh hướng GĐPTTTCG Việt Nam và cha Đaminh Nguyễn Văn Vàng - Tổng linh hướng GĐPTTTCG GP Bùi Chu thuyết trình và chia sẻ về nguồn yêu thương và học hỏi ở gương

Thánh Tâm Chúa Giêsu. Tiếp đến, Đức cha Giáo phận, quý cha và cộng đoàn đã cung nghinh tượng Thánh Tâm Chúa Giêsu chung quanh thánh đường.

Thánh lễ trọng thể do Đức cha Tôma Vũ Đình Hiệu chủ tế. Đồng tế với ngài có cha Tổng đại diện Giuse Nguyễn Đức Giang, cha TLH GĐPTTTCG VN, cha TLH GĐPTTTCG GP Bùi Chu, quý cha TLH GĐPTTTCG GP Hải Phòng và Thái Bình, quý cha quản hạt, quý cha linh hướng GĐPTTTCG các giáo hạt và các xứ đoàn trong giáo phận.

Đến hiệp dâng Thánh lễ còn có sự hiện diện của BCH GĐPTTTCG Việt Nam do ông

Trưởng Giuse Huỳnh Bá Song làm trưởng đoàn; đại diện BCH GDPTTTCG GP Hải Phòng và Thái Bình, cùng quý chức Hội đồng Mục vụ, các đoàn thể và cộng đoàn giáo xứ sở tại Thịnh Long.

Mở đầu Thánh lễ, Đức cha Tôma chúc mừng đoàn thể GDPTTTCG GP Bùi Chu đã mừng lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu thật đông và long trọng. Trong bài giảng, ngài mời gọi anh chị em đoàn viên và gia đình luôn hiệp nhất với trái tim yêu thương của Chúa Giêsu trong đời sống hằng ngày và loan báo tình yêu Chúa cho mọi người, để tình yêu của Thánh Tâm Chúa được lan tỏa đến với mọi người, mọi nơi.

Cuối lễ, thay mặt cộng đoàn, ông cố Giuse Trần Thế Việt - Trưởng BCH GDPTTTCG GP Bùi Chu - ngỏ lời cảm ơn Đức cha, cha Tổng đại diện, quý cha TLH và LH GDPTTTCG các cấp, quý chức Hội đồng Mục vụ, các đoàn hội và cộng đoàn giáo xứ Thịnh Long cùng quý khách.

Ông Giuse Nguyễn Văn Lạc, Phó TB nội vụ đại diện BCH và cộng đoàn dâng lên Đức cha bó hoa tươi thắm.

Sau khi lãnh nhận phép lành cuối lễ, mọi người hân hoan ra về với tâm tình sốt sắng tôn sùng và loan truyền tình yêu của Thánh Tâm Chúa Giêsu đến với mọi người.



TÂN BCH GDPTTTCG GIÁO HẠT QUẦN PHƯƠNG TUYÊN HỨA VÀ RA MẮT

Đaminh Ngô Đức Giang

Được sự thống nhất của quý cha linh hướng trong giáo hạt, lúc 09g thứ Sáu, ngày 02.6.2023, BCH GDPTTTCG giáo hạt Quần Phương đã tổ chức mừng lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu tại thánh đường giáo xứ Phú Hải.



Cha chánh xứ Giuse Vũ Phú Thịnh kiêm linh

hướng xứ đoàn Phú Hải, cùng với BCH GDPTTTCG giáo hạt chào đón cha Quản hạt Micae Phạm Văn Tương, cùng BCH GDPTTTCG GP Bùi Chu.

Về tham dự Thánh lễ có đông đảo anh chị em đoàn viên các xứ đoàn trong ngoài giáo hạt. Trước Thánh lễ, mọi mọi người tham dự giờ Cầu Thánh Thể.

Đầu Thánh lễ, cha chủ tế đã trao bằng mãn nhiệm cho BCH GDPTTTCG giáo hạt. Tiếp đến là nghi thức tuyên hứa và bổ nhiệm tân BCH GDPTTTCG khóa III nhiệm kỳ 2023-2027.

CHÚC MỪNG

**Gia đình PTTT Chúa Giêsu GP Bùi Chu hân hoan chúc mừng
Tân BCH Gia đình PTTT Chúa Giêsu giáo hạt Quần Phương
Nhiệm kỳ 2023-2027**

- | | |
|--------------------|-----------------------------|
| 1/ Trưởng ban | : Ông Giuse Vũ Minh Tâm |
| 2/ Phó TB nội vụ | : Ông Giuse Ngô Văn Bốn |
| 3/ Phó TB ngoại vụ | : Ông Đaminh Hoàng Văn Đăng |
| 4/ Thư ký | : Ông Giuse Đình Văn Đình |
| 5/ Thủ quỹ | : Ông Gioakim Ngô Văn Trấn |

TÂN BCH GĐPTTTCG GIÁO HẠT BÙI CHU TUYÊN HỨA VÀ RA MẮT

Đaminh Ngô Đức Giang

Vào lúc 18 giờ thứ Sáu, ngày 02.6.2023, GĐPTTTCG giáo hạt Bùi Chu chào đón cha Tổng đại diện, chánh xứ Chính tòa Bùi Chu về dâng Thánh lễ tạ ơn mừng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu và chủ sự nghi thức tuyên hứa, trao Ủy nhiệm thư cho tân BCH GĐPTTTCG giáo hạt Bùi Chu, nhiệm kỳ 2023 – 2027.

CHÚC MỪNG

**Gia đình PTTT Chúa Giêsu GP Bùi Chu hân hoan chúc mừng
Tân BCH Gia đình PTTT Chúa Giêsu giáo hạt Bùi Chu
Nhiệm kỳ 2023-2027**

- 1/ Trưởng ban : Ông Đaminh Vũ Văn Túc
- 2/ Phó TB nội vụ : Ông Giuse Trần Văn Ruân
- 3/ Phó TB ngoại vụ : Ông Phêrô Bùi Văn Bình
- 4/ Thư ký : Ông Phêrô Vũ Văn Đức
- 5/ Thủ quỹ : Bà Maria Trần Thị Tụ



XỨ ĐOÀN VĨ DŨNG - GIÁO PHẬN XUÂN LỘC MỪNG LỄ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU



Chiều thứ Sáu, ngày 16.6.2023, 20 tổ đọc kinh luân phiên từng gia đình của 16 toán trong GDPTTCG xứ đoàn Võ Dũng, GP Xuân Lộc đã tổ chức cuộc rước kiệu, cung nghinh tượng Thánh Tâm Chúa Giêsu từ khắp các ngã đường thuộc các giáo xóm trong giáo xứ tiến về lễ đài cuối thánh đường để cử hành giờ Đền tạ và hiệp dâng Thánh lễ mừng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu.

Để các đoàn viên và cộng đoàn giáo xứ cùng thể hiện tinh thần hiệp hành, hiệp thông tham gia sứ vụ, đoàn rước được chia

thành 4 cụm, xuất phát từ toán có vị trí xa nhất để tiến bước theo lộ trình đi ngang qua các giáo xóm; các toán trong xứ và các toán nối tiếp tạo thành cuộc rước theo 4 hướng cùng tiến về thánh đường. Trên đường rước, các đoàn viên cùng nhau ca vang những bài hát về Thánh Tâm Chúa, là suối nguồn của tình yêu và lòng thương xót của Chúa.

Thánh lễ được cử hành trang trọng và sốt sắng. Chia sẻ Tin Mừng, cha chánh xứ Đaminh Nguyễn Thứ Trưởng đã mời gọi cộng đoàn biết yêu mến Thánh Tâm Chúa và cố gắng sống sao

cho trái tim mình ngày càng trở nên giống Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu.

Sau lời chúc bình an, cha chủ tế xông hương các ảnh tượng. Lời ca kết lễ với bài hát: “Trong

Trái Tim Chúa Yêu” cũng là lúc các đoàn rước cùng nhau kiệu tượng Chúa và ảnh tượng trở lại các gia đình để tiếp tục mang Chúa đến từng gia đình trong suốt tháng kính Thánh Tâm này.



GIA ĐÌNH PTTT CHÚA GIÊSU TGP SÀI GÒN MỪNG LỄ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU

Maria Đoàn Thị lệ Thu



Sáng thứ Năm, ngày 08.6.2023, GDPTTTCG TGP Sài Gòn đã long trọng mừng lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu tại nhà thờ giáo xứ Tân Sa Châu, giáo hạt Chí Hòa, TGP Sài Gòn. Thánh lễ trong thể do Đức TGM Giuse Nguyễn Năng chủ tế. Đồng tế với ngài có cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Hồng - TLH GDPTTTCG TGP Sài Gòn, cha Đaminh phó TLH đặc trách phát triển; quý cha TLH giáo phận Mỹ Tho, Bà Rịa; cha linh

hướng giáo phận Nompheh và giáo phận Vĩnh Long; quý cha linh hướng các giáo hạt trong TGP SG. Về hiệp dâng trong thánh lễ có 800 đoàn viên, quý



ân nhân cùng giáo dân ngồi kín cả nhà thờ.

Ngay từ sáng sớm, quý đoàn viên, ân nhân và quan khách lần lượt về tham dự trong trang phục của đoàn thể. Sân nhà thờ thật rộn rã với những tà áo trắng thướt tha tung bay theo bước chân vào nhà thờ. Đúng 9g30, đoàn rước cung nghinh tượng Thánh Tâm Chúa Giêsu khởi hành từ cung thánh, vòng quanh nhà thờ và trở về cung thánh hiệp dâng Thánh lễ.



Đầu lễ, thay mặt cộng đoàn, cha TLH Vinh Sơn ngỏ lời chào đón Đức TGM Giuse bằng những tràng vỗ tay thật lớn. Trước Thánh lễ, Đức TGM Giuse đã ân cần nhắn nhủ: Trong chúng ta đều kín mức sức sống Thần linh từ trái tim yêu thương của Chúa Giêsu. Chúng ta tạ ơn Chúa đã yêu

thương quy tụ chúng ta trong gia đình của Hội Thánh để làm con Chúa. Chúa Giêsu nói: 'Không ai biết Chúa con nếu Chúa Cha không mạc khải cho'. Xin Chúa Cha mạc khải để cho chúng ta cảm nhận được Lòng Thương xót của Chúa và chúng ta biết phạt tạ để đền đáp lại vì Thánh Tâm Chúa. .."

Mở đầu bài giảng, Đức TGM nêu câu hỏi: Yêu là gì và có biết Yêu không?.. Có rất nhiều cách yêu nhưng có một tình yêu cao cả nhất đó là tình yêu "vô vị lợi" mà Chúa Cha đã dành cho chúng ta và đã ban con một mình là Chúa Giêsu đến để chuộc tội cho chúng ta. Không phải chúng ta yêu Chúa trước mà chính là Thiên Chúa đã yêu chúng ta từ trước. Chúng ta sống trong tình yêu đó mỗi ngày. Trước Chúa chúng ta không có gì cả mà còn tội lỗi, nhưng Chúa vẫn yêu thương. Chúng ta hãy đón nhận tình yêu của Chúa và gieo rắc tình yêu của Chúa đến với mọi người, khởi đầu từ trong gia đình của chúng ta, đến giáo xứ, đến cộng đoàn...."



Sau lời nguyện hiệp lễ, thay mặt đoàn thể, anh Giuse Trịnh Văn Tiến - Trưởng ban BCH GDPTTTCG TGP SG - có lời cảm ơn Đức TGM Giuse, quý cha đồng tế cùng cộng đoàn đã hiệp thông lời cầu nguyện cho đoàn thể.

Bữa cơm huynh đệ sau Thánh lễ là thời gian để quý

khách, ân nhân và đoàn viên có dịp ngồi lại chào hỏi và chung vui mừng lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu.

Tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con ơn được khắc ghi tên mình vào Trái tim Chúa khi chúng con là đoàn viên GDPTTTCG. Tạ ơn Chúa vì đã dành cho chúng con một tình yêu vô vị lợi, đã luôn yêu và mãi yêu cho dù chúng con còn nhiều yếu đuối trong tội lỗi và bất xứng. Lạy Chúa Giêsu rất hiền lành và khiêm nhường trong lòng - xin uốn lòng chúng con nên giống trái tim Chúa. Amen



GĐPTTTCG GIÁO HẠT BÌNH AN - TGP SG TÂN BAN CHẤP HÀNH CÁC CẤP TUYÊN HỨA NHIỆM KỲ 2023-2027

Maria Đoàn Thị Lệ Thu



Thánh lễ mừng Thánh Tâm Chúa Giêsu của GĐPTTTCG giáo hạt Bình An được tổ chức trọng thể vào lúc 17g30 ngày 14.6.2023, tại nhà thờ Nam Hải, giáo hạt Bình An. Thánh tế do cha linh hướng GĐPTTTCG giáo hạt Bình An Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thanh chủ tế. Đồng tế với ngài có cha phó xứ Nam Hải Giuse Phan Quốc Khánh.

Đến hiệp dâng Thánh lễ có anh Phêrô Nguyễn Hồng Thịnh, Phó Nội vụ GĐPTTTCG TGP SG; đại diện BCH giáo hạt Sài Gòn-Chợ Quán, giáo hạt Xóm Chiếu cùng hơn 300 đoàn viên, ân nhân của giáo hạt Bình An.

Mở đầu Thánh lễ, cha linh hướng Phanxicô Xaviê chào mừng đoàn viên và ân nhân đã

quy tụ về tham dự lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu. Ngài mời gọi sự hiệp thông trong lời cầu nguyện cho quý đoàn viên và ân nhân của giáo hạt Bình An luôn được nhiều hồng ân Thánh Tâm Chúa ban tặng và trở nên hiền lành và khiêm nhường theo gương Chúa Giêsu. Ngài cũng dâng lời tạ ơn vì tình yêu Chúa đã không chấp nhất những bất xứng mà luôn yêu thương, mời gọi chúng ta trở thành tông đồ của Chúa.

Trong bài giảng, cha linh hướng Phanxicô Xaviê nói về tình yêu của Thánh Tâm Chúa dành cho chúng ta, nhất là qua cái chết đau thương trên thập giá. Ngài cũng ước mong mỗi đoàn viên GĐPTTTCG thấy được phần thưởng Thiên đàng ngay ở trần gian, khi sống theo Linh đạo yêu thương từ Trái tim Chúa trong những bổn phận đối với gia đình, đoàn thể và trong giáo xứ. Những hành động yêu thương khi kết hợp với Thiên Chúa sẽ sinh hoa trái đem lại hạnh phúc cho chúng ta và cho những người chung quanh.

Sau bài giảng, nghi thức Tuyên hứa của tân BCH GDPTTTCG giáo hạt Bình An, nhiệm kỳ 2023-2027 được cha linh hướng cử hành và trao Ủy Nhiệm Thư cho từng thành viên với lời nhắn nhủ: hãy đi rao giảng Tin Mừng cho mọi người và làm chứng cho tình yêu của Chúa.

Được biết, ngày 16.6.2023, hòa chung trong không khí mừng ngày đại lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, tân BCH GDPTTTCG của 10 xứ đoàn trong giáo hạt Bình An đã tổ chức lễ Thánh Tâm Chúa cho đoàn viên tham dự và cử hành nghi thức Tuyên hứa cho tân BCH các xứ đoàn nhiệm kỳ 2023-2027.

CHÚC MỪNG

**Gia đình PTTT Chúa Giêsu TGP Sài Gòn hân hoan chúc mừng
Tân BCH Gia đình PTTT Chúa Giêsu giáo hạt Bình An
Nhiệm kỳ 2023-2027**

Cha linh hướng: Lm. Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thanh

- 1/ Trưởng ban : Bà Têrêsa Trần Thị Quế Phương
- 2/ Phó Nội vụ : Ông Giuse Nguyễn Tấn Nhứt
- 3/ Phó Ngoại vụ : Ông Phêrô Phan Phúc
- 4/ Thư ký : Bà Maria Đoàn Thị Lệ Thu
- 5/ Thủ quỹ : Bà Maria Trần Thị Kim Mai



GDPTTT CHÚA GIÊSU GIÁO HẠT GIA ĐÌNH MỪNG LỄ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU

Thiên Phụng



Chiều thứ Sáu, ngày 09.6.2023, với sự hiện diện đông đủ của BCH giáo hạt, xứ đoàn và đoàn viên 9 xứ đoàn thuộc GDPTTTTCG giáo hạt Gia Định đã long trọng mừng lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu tại giáo xứ Thánh Nguyễn Duy Khang.

Buổi lễ còn có sự hiện diện của BTV GDPTTTTCG TGP SG, gồm: Ông TB Giuse Trịnh Văn Tiến, ông PB ngoại vụ Giuse Huỳnh Bá Song và ông PB Phaolô Phạm Hoàng Sơn.

Đúng 17g45, đoàn rước kiệu tượng Thánh Tâm Chúa Giêsu.

Thánh lễ trọng thể do cha Giuse Cao Văn Ninh, chánh xứ Thánh Nguyễn Duy Khang kiêm linh hướng GDPTTTTCG giáo hạt Gia Định chủ tế. Đồng tế với ngài có cha linh hướng GDPTTTTCG xứ đoàn Thánh Nguyễn Duy Khang và một cha thuộc Tu hội Nhà Chúa.

Trong bài giảng, sau khi diễn giảng về tình yêu bao la và lòng thương xót vô tận của Chúa Giêsu, ngài mời gọi các đoàn viên GDPTTTTCG hãy tôn sùng Thánh Tâm Chúa Giêsu bằng 3 việc làm sau:

- Đền tạ những lỗi lầm mà con người xúc phạm đến Thánh Tâm Chúa bằng những việc thiêng liêng, như: siêng năng cầu nguyện, làm việc đền tạ, sống yêu thương...

- Tín thác hoàn toàn vào tình yêu và lòng thương xót vô biên của Chúa.

- Loan truyền lòng Tôn Sùng Trái Tim Chúa trong gia đình và những người chung quanh.

Sau Thánh lễ, mọi người cùng gặp gỡ, chia sẻ qua bữa tiệc thân mật.

TÂN BCH GDPTTTCG GIÁO HẠT CHÍ HÒA

GB Trần Minh Chính



Theo sự thống nhất của BCH GDPTTTCG TGP Sài Gòn, năm 2023 sẽ bầu lại BCH GDPTTTCG các cấp. Vì thế, ngày 11.6.2023, BCH GDPTTTCG giáo hạt Chí Hòa, trong buổi sinh hoạt định kỳ hằng tháng tại nhà Mục vụ giáo xứ Lộc Hưng, đã tiến hành bầu lại tân BCH nhiệm kỳ 2023-2027.

Hiện diện trong buổi họp có cha linh hướng Đaminh Đặng Quốc Hưng - chánh xứ giáo xứ Lộc Hưng; anh Giuse Trịnh Văn Tiến, Trưởng BCH ĐPTTTCG TGP SG; chị Rosa Nguyễn Thị Thủy, Thủ quỹ BCH GDPTTTCG TGP SG.

Sau khi đề cử nhân sự, các thành viên là đoàn trưởng và đoàn phó các xứ đoàn trong giáo hạt Chí Hòa đã bầu chọn ra 5 người; 5 người này đã họp với cha linh hướng và ngài đã thông báo tân BCH GDPTTTCG giáo hạt Chí Hòa NK 2023-2027.

Lễ tuyên hứa được tổ chức lúc 18 giờ ngày 14.6.2023 - vào ngày Đại lễ kính Thánh Tâm Chúa Giêsu - tại giáo xứ Tân Sa Châu do cha linh hướng Đaminh Đặng Quốc Hưng chủ tế và chủ sự nghi thức Tuyên hứa. Đồng tế với ngài có cha TLH GDPTTTCG TGP Sài Gòn Vinh Sơn Nguyễn Văn Hồng và cha phó Giuse Phạm Việt Dũng.

Đến tham dự Thánh lễ có chị Rosa Nguyễn Thị Thuỷ, đại diện BCH GDPTTTCG giáo phận và hơn 150 đoàn viên GDPTTTCG giáo hạt Chí Hoà.

CHÚC MỪNG

**Gia đình PTTT Chúa Giêsu TGP Sài Gòn hân hoan chúc mừng
Tân BCH Gia đình PTTT Chúa Giêsu giáo hạt Chí Hòa
Nhiệm kỳ 2023-2027**

Cha linh hướng: Lm. Đaminh Đặng Quốc Hưng

- 1/ Trưởng ban : Anh Vincente Nguyễn Thành Luyện
- 2/ Phó TB nội vụ : Anh Gioan Baotixita Vũ Nhân Sỹ
- 3/ Phó TB ngoại vụ : Anh Giuse Nguyễn Việt Hải
- 4/ Thư ký : Anh Giuse Nguyễn Hữu Đức
- 5/ Thủ quỹ : Chị Martha Trần Thị Kim Thoa

VIẾNG CHA CỐ ĐAMINH ĐÌNH VĂN VÃNG



Ngày 16.6.2023, cha linh hướng và BCH GDPTTTCG giáo hạt Chí Hoà đã đến kính viếng cha Đaminh Đình Văn Vãng - nguyên linh hướng GDPTTTCG giáo hạt Chí Hoà - đã được Chúa gọi về. Ngài đã gắn bó và làm linh hướng cho GDPTTTCG hạt Chí Hoà gần 20 năm.

Nguyện xin Thánh Tâm Chúa Giêsu đón nhận linh hồn cha cố Đaminh sớm vào hưởng Tôn Nhan Chúa.

TÂN BCH GIA ĐÌNH PT TT CHÚA GIÊSU XỨ ĐOÀN TÂN HIỆP, GIÁO HẠT HỌC MÔN

Maria Hồng Xuyên



Thứ Sáu ngày 02.6.2023, cha Luca Trần Quang Tung - chánh xứ Tân Hiệp kiêm linh hướng GDPTTTCG xứ đoàn Tân Hiệp, giáo hạt Học Môn - đã long trọng hiệp dâng Thánh lễ kính Thánh Tâm Chúa Giêsu và chủ sự nghi thức Tuyên hứa cho tân BCH GDPTTTCG xứ đoàn Tân Hiệp và các tân đoàn viên gia nhập xứ đoàn.

Đến hiệp dâng Thánh lễ, ngoài cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Tân Hiệp, còn có BCH GDPTTTCG giáo hạt Học Môn, các xứ đoàn bạn trong giáo hạt và các hội đoàn trong giáo xứ.

Hôm nay, cũng có 13 đoàn viên dự bị, sau một thời gian sinh hoạt và tìm hiểu về nội quy của hội, hôm nay tự nguyện xin được Tuyên hứa để chính thức trở thành đoàn viên GDPTTTCG.

Sau Thánh lễ, mọi người ở lại tham dự nửa giờ Cầu Thánh Thể, chụp hình lưu niệm và tham dự bữa cơm thân mật trước khi ra về.

Danh sách Ban chấp hành GDPTTTCG xứ đoàn Tân Hiệp

- | | |
|----------------------|----------------------------------|
| 1/ Đoàn trưởng | : Ông Phaolô Võ Quang Uyên |
| 2/ Đoàn phó nội vụ | : Ông Giuse Nguyễn Vỹ |
| 3/ Đoàn phó ngoại vụ | : Bà Têrêsa Nguyễn Thị Thu Hương |
| 4/ Thư ký | : Ông Đôminicô Triệu Duy Tuyên |
| 5/ Thủ quỹ | : Bà Lucia Vũ Thị Kim Cúc |

XỨ ĐOÀN AN NHƠN, GIÁO HẠT XÓM MỚI HÀNH HƯƠNG TẠI BẢO LỘC

Phaolô Vũ Anh Tuấn



Được sự chấp thuận của cha Vinh Sơn Nguyễn Thế Thủ chánh xứ giáo xứ An Nhơn kiêm linh hướng GDPTTTCG xứ đoàn An Nhơn, giáo hạt Xóm Mới, Tổng giáo phận Sài Gòn đã tổ chức chuyến hành hương dành cho trên 30 đoàn viên tại Trung tâm Thánh Mẫu La Vang Bảo Lộc và Đan Viện Nữ Biển Đức giáo phận Đà Lạt trong hai ngày 20, 21 tháng 5 năm 2023.

Ngày đầu tiên, vào lúc 04g45, đoàn tham dự Thánh lễ

tại thánh đường giáo xứ An Nhơn do cha xứ chủ sự để cầu xin ơn Chúa ban bình an cho chuyến hành hương. Sau Thánh lễ vào lúc 05g30, đoàn khởi hành đi Bảo lộc.

Đoàn đến Trung tâm Thánh Mẫu La Vang Bảo Lộc lúc 11g00. Đoàn viếng Đức Mẹ; thăm khu trung tâm Thánh Mẫu được thiết kế Đông Tây kết hợp, trang trọng, tôn nghiêm, yên tĩnh với nhiều cây xanh nên không khí trong lành mát mẻ. Đoàn con về bên Mẹ

để dâng lên Mẹ những ưu tư và ước nguyện của chúng con. Xin Mẹ nhận lời chúng con.

Buổi chiều, lúc 15g30, đoàn đến Đan Viện Nữ Biển Đức Đồi Hiển Linh, tọa lạc tại Thôn 3, Lộc Nam, Bảo Lâm, Lâm Đồng với không gian tĩnh lặng, thoáng mát với nhiều công trình đang được xây dựng. Đặc biệt, ngôi nhà nguyện Chúa Hiển Linh được thiết kế đẹp, trang nghiêm, đã được ĐGM giáo phận Đà Lạt cung hiến ngày 11.02.2023. Lúc 20g00, đoàn cầu Thánh thể để dâng tâm hồn lên với Chúa tại nhà nguyện, kết thúc ngày thứ nhất.

Sáng 21.5.2023, đoàn thăm quan toàn cảnh tu viện, mở đầu cho ngày hành hương thứ hai. Lúc 09g00 đoàn hiệp dâng Thánh lễ mừng Chúa Thăng Thiên tại nhà nguyện. Nguyện xin Chúa hướng dẫn mỗi người chúng con sống trong cuộc đời này phải biết luôn hướng về quê trời.

Sau Thánh lễ, đoàn tiếp tục tham quan và dùng cơm trưa chia tay tại tu viện và về đến giáo xứ An Nhơn khi trời đã tối trong sự bình an, kết thúc chuyến hành hương thật ý nghĩa và nhiều niềm vui trong mùa Phục sinh 2023.



GĐPTTTCG XỨ ĐOÀN VĨNH HÒA MỪNG LỄ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU

Văn Minh

“Anh em hãy đến với tôi, và học với tôi, vì tôi có lòng hiền lành và khiêm nhường trong lòng”.

Câu Lời Chúa trên đây đã được linh mục (Lm.) Gioan Nguyễn Minh Hiếu, phó xứ Đức Mẹ Vô Nhiễm chia sẻ trong Thánh lễ mừng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, diễn ra lúc 17g30 thứ Sáu, ngày 16.6.2023, tại nhà thờ đá giáo xứ Vĩnh Hòa, do ngài chủ sự.



Trước Thánh lễ, đại diện anh em trong Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu (GĐPTTTCG) xứ đoàn Vĩnh Hòa, cùng các em Ban Lễ sinh rước Lm. chủ tế từ ngoài sân nhà thờ vào trong thánh đường để hiệp dâng Thánh lễ.

Trong giảng lễ, khởi đi từ các bài đọc sách Thánh, và qua bài Tin Mừng (Mt 11,25-30), Lm Gioan đã quảng diễn về Mầu nhiệm Tình yêu của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Để mỗi khi chiêm ngắm Trái Tim Chúa Giêsu bị đâm thấu trên thập giá, chúng ta nhận ra Thiên Chúa là Tình yêu. Một tình yêu cho không biếu không, tình yêu cho đi mà không mong đền đáp. Quả thật, không có tình yêu nào cao hơn tình yêu của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình (Ga 15,13). Thiên Chúa yêu chúng ta và Ngài luôn tha thiết mời gọi: *“Anh em hãy đến với tôi, và học với tôi, vì tôi có lòng hiền lành và khiêm nhường trong lòng”.*

Kết luận, Lm Gioan nhắn nhủ: *“Mừng lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu hôm nay, ước mong mỗi người chúng ta hãy noi gương Thánh Tâm Chúa Giêsu, ra đi làm chứng nhân về tình yêu của Ngài, sống chan hòa yêu thương và bao dung với mọi người, để*

trở thành tấm gương sáng ngay trong gia đình và môi trường sống của mình”.

Thánh lễ tiếp nối với lời nguyện tín hữu và Phụng vụ Thánh Thể.



Trước khi lãnh nhận phép lành cuối lễ, vị đại diện BCH GDPTTCG xứ đoàn Vĩnh Hòa

ngỏ lời cảm ơn Lm. chánh xứ Martinô và Lm. chủ tế Gioan, cùng mọi thành phần dân Chúa đã đến hiệp dâng Thánh lễ được sốt sắng.

Đáp lời, thay mặt cộng đoàn, Lm. Gioan chúc mừng quý ông trong Hội Gia đình PTTC Chúa Giêsu xứ đoàn Vĩnh Hòa được tràn đầy hồng ân của Chúa, lòng hăng say phục vụ và chu toàn mọi sứ vụ theo bậc sống của mình.

Thánh lễ kết thúc lúc 18g30. Sau đó, các thành viên trong Gia đình PTTC chụp chung tấm hình lưu niệm với Lm. chủ tế trước khi ra về.



TRANG ÂN NHÂN

1/ Ân nhân GĐPTTTCG Việt Nam

053	ÔB Phêrô Trịnh Văn Quyền & Maria Hoàng Thị Đơn, xứ đoàn Hòa Nam, giáo hạt Di Linh, giáo phận Đà Lạt. Đóng góp số tiền 5.000.000đ
054	ÔB Phaolô Mai Minh Hoàng & Anna Trần Thị Thơm, xứ đoàn Hòa Nam, giáo hạt Di Linh, giáo phận Đà Lạt. Đóng góp số tiền 5.000.000đ
055	Ông Giuse Hoàng Xuân Hoa (1958), giáo xứ Jeanne D'Arc, giáo hạt Sài Gòn - Chợ Quán, TGP Sài Gòn. Đóng góp số tiền 5.000.000đ

2/ Quỹ Truyền giáo và phát triển đoàn thể năm 2023

- Xứ đoàn Cầu Kho, giáo hạt Sài Gòn - Chợ Quán	500.000đ
- Xứ đoàn Chợ Đũi, giáo hạt Sài Gòn - Chợ Quán	500.000đ
- Xứ đoàn Chợ Quán, giáo hạt Sài Gòn - Chợ Quán	500.000đ
- Xứ đoàn Đức Bà Fatima, giáo hạt Sài Gòn - Chợ Quán	500.000đ
- Xứ đoàn Vườn Chuối, giáo hạt Sài Gòn - Chợ Quán	500.000đ
- Xứ đoàn An Lạc, giáo hạt Chí Hòa	1.000.000đ
- Xứ đoàn Khiết Tâm, giáo hạt Chí Hòa	500.000đ
- Xứ đoàn Lộc Hưng, giáo hạt Chí Hòa	1.000.000đ
- Xứ đoàn Nghĩa Hòa, giáo hạt Chí Hòa	1.000.000đ
- Xứ đoàn Tân Chí Linh, giáo hạt Chí Hòa	1.000.000đ
- Xứ đoàn Lạc Quang, giáo hạt Hóc Môn	1.000.000đ
- Xứ đoàn Bến Hải, giáo hạt Gò Vấp	200.000đ

3/ Niên liễm năm 2023

- Giáo hạt Chí Hòa	400.000đ
- Giáo hạt Sài Gòn - Chợ Quán	400.000đ

TRANG BÁC ÁI

Ban Bác ái - Xã hội GĐPTTTCG TGPSG chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của quý ân nhân, đã hỗ trợ công tác bác ái của đoàn thể trong tháng 06.2023 gồm:

1/ Ân nhân giúp công tác Ban bác ái và người nghèo

- Xứ đoàn Bình Đông, giáo hạt Bình An	500.000đ
- Anh Giuse Hoàng Văn Hoa	5.000.000đ
- Ông Giuse Nguyễn Kim Khánh, Xđ. Sao mai, hạt Chí Hòa	100.000đ

- Ông Phaolô Phạm Văn Huyền (Tháng 5 + 6) 200.000đ
- Phaolô Trang Lập Quang, xứ đoàn Tùng Lâm, GP Đà Lạt 100.000đ

2/ Ân nhân giúp nôi cháo bệnh nhân B/v Phạm Ngọc Thạch:

- Xứ đoàn Bình An, giáo hạt Bình An (tháng 4, 5, 6) 1.800.000đ
- Xứ đoàn Bình Đông, giáo hạt Bình An 1.900.000đ
- Xứ đoàn Châu Nam, giáo hạt Hóc Môn 100.000đ
- Xứ đoàn Chợ Cầu, giáo hạt Hóc Môn 500.000đ
- Xứ đoàn Nam Hưng, giáo hạt Hóc Môn 200.000đ
- Xứ đoàn Tân Đông, giáo hạt Hóc Môn 200.000đ
- Xứ đoàn Tân Hưng, giáo hạt Hóc Môn 200.000đ
- Xứ đoàn Tân Mỹ, giáo hạt Hóc Môn 100.000đ
- Xứ đoàn Trung Chánh, giáo hạt Hóc Môn 100.000đ
- Xứ đoàn Bình Thuận, giáo hạt Tân Sơn Nhì 630.000đ
- Ông cố Giuse Phạm Minh Hùng, Xđ. Tân Lập, hạt Thủ Thiêm 100.000đ
- Ông Giuse Nguyễn Kim Khánh, Xđ. Sao mai, hạt Chí Hòa 100.000đ
- Chị Têrêsa Mộng Nguyệt, Xđ Vườn Chuối, giáo hạt SG-CQ 1.000.000đ
- Chị Chi, Xđ. Vườn Chuối, giáo hạt Sài Gòn-Chợ Quán 100.000đ
- Chị Liên, Xđ. Vườn Chuối, giáo hạt Sài Gòn-Chợ Quán 100.000đ
- Chị Maria Vân, xứ đoàn Tân Phú, giáo hạt Tân Sơn Nhì 200.000đ
- Chị Thảo 500.000đ
- Anh Bình Hiếu 1.000.000đ
- 01 ân nhân giáo xứ Bắc Dũng, giáo hạt Xóm Mới giúp:
 - * Nôi cháo Phạm Ngọc Thạch 500.000đ
 - * Công tác Ban bác ái 500.000đ

3/Giúp gia đình 6 người bị tâm thần thuộc GP Long Xuyên

- Ông cố Giuse Phạm Minh Hùng, Xđ. Tân Lập, hạt Thủ Thiêm 1.000.000đ
- Chị Têrêsa Hà Thành 100.000đ

HIỆP Ý CẦU NGUYỆN

Trong niềm cậy trông vào Chúa Giêsu Phục sinh, xin Thánh Tâm Chúa Giêsu sớm đưa linh hồn các ân nhân và đoàn viên Gia đình PTTT Chúa Giêsu chúng con về hưởng Nhan Thánh Chúa:

**Cha Tổng linh hướng Vinh Sơn Nguyễn Văn Hồng
và BCH GDPTTTCG Việt Nam**

Thành thật chia buồn cùng quý linh tông, huyết tộc

CHA CỐ ĐAMINH ĐINH VĂN VĂNG, SN 1947

Nguyên chánh xứ Sao Mai, giáo hạt Chí Hòa
Tổng Tuyên huấn Hiệp Hội Thánh Mẫu
Nguyên linh hướng GDPTTTCG giáo hạt Chí Hòa, TGP Sài Gòn
Được Chúa gọi về ngày 16.06.2023

Nguyện xin Thánh Tâm Chúa Giêsu đón nhận linh hồn
Cha cố Đaminh vào hưởng Nhan Thánh Chúa.

1/ Bà Anna Nguyễn Thị Vy, SN 1953. Đoàn viên GDPTTTCG xứ đoàn Thủ Thiêm, giáo hạt Thủ Thiêm, TGP Sài Gòn. Được Chúa gọi về ngày 26.02.2023.

2/ Ông Đaminh Trần Công Thủy, SN 1950. Đoàn viên GDPTTTCG xứ đoàn Trung Linh, giáo hạt Bùi Chu; ân nhân GDPTTTCG GP Bùi Chu. Được Chúa gọi về ngày 11.05.2023.

3/ Cụ Kiểm Maria Ngô Thị Vịnh, SN 1949. Đoàn viên GDPTTTCG xứ đoàn Kiên Lao, giáo hạt Bùi Chu; ân nhân GDPTTTCG GP Bùi Chu. Được Chúa gọi về ngày 11.05.2023.

4/ Cụ Maria Trần Thị Kính (Tuyênh), SN 1922. Đoàn viên GDPTTTCG xứ đoàn Nam Điền, giáo hạt Phú Nhai; ân nhân GDPTTTCG GP Bùi Chu. Được Chúa gọi về ngày 12.05.2023.

5/ Ông Đaminh Mai Viết Thuận, SN 1956. Đoàn viên GDPTTTCG xứ đoàn Kiên Lao, giáo hạt Bùi Chu; ân nhân GDPTTTCG GP Bùi Chu. Được Chúa gọi về ngày 14.05.2023.

6/ Ông Albetô Phạm Văn Hoàng, SN 1958. Tại Ninh Bình. Đoàn viên GDPTTTCG xứ đoàn Chợ Cầu, giáo hạt Hóc Môn, TGP Sài Gòn. Được Chúa gọi về ngày 14.05.2023.

7/ Ông Phêrô Nguyễn Hữu Kỳ, SN 1950. Đoàn viên GDPTTTCG xứ đoàn Long Thạnh Mỹ, giáo hạt Thủ Thiêm, TGP Sài Gòn. Được Chúa gọi về ngày 15.05.2023.

8/ Ông Giuse Lê Quang Long, SN 1938. Đoàn viên GDPTTTCG xứ đoàn Bà Điểm, giáo hạt Hóc Môn, TGP Sài Gòn. Được Chúa gọi về ngày 16.05.2023.

9/ Ông Phanxicô Xaviê Nguyễn Quang Lợi, SN 1961. Ủy viên BCH và GDPTTTCG xứ đoàn Thạch Đà, giáo hạt Xóm Mới, TGP Sài Gòn. Được Chúa gọi về ngày 21.05.2023.

10/ Bà Maria Tống Thị Chấn, SN 1925. Đoàn viên GDPTTTCG xứ đoàn Thánh Nguyễn Duy Khang, giáo hạt Thủ Đức, TGP Sài Gòn. Được Chúa gọi về ngày 21.05.2023.

11/ Ông Phanxicô Bùi Văn Điển, SN 1946. Thuộc xứ đoàn Kim Thành, giáo hạt Quần Phương; ân nhân GDPTTTCG GP Bùi Chu. Được Chúa gọi về ngày 23.05.2023.

12/ Cụ bà Maria Trần Thị Tâm, SN 1942. Đoàn viên GDPTTTCG xứ đoàn Bùi Phát, giáo hạt Tân Định, TGP Sài Gòn. Được Chúa gọi về ngày 24.05.2023.

13/ Bà Maria Phạm Thị Quyền, SN 1942. Đoàn viên GDPTTTCG xứ đoàn Bình Thuận, giáo hạt Bình An; ân nhân GDPTTTCG TGP Sài Gòn. Được Chúa gọi về ngày 28.05.2023.

14/ Bà Maria Đặng Thị Đô, SN 1927. Đoàn viên GDPTTTCG xứ đoàn Thánh Nguyễn Duy Khang, giáo hạt Thủ Đức, TGP Sài Gòn. Được Chúa gọi về ngày 28.05.2023.

15/ Bà Maria Phan Thị Tính, SN 1936. Đoàn viên và ân nhân GDPTTTCG xứ đoàn Hai Giáp, giáo hạt Quần Phương, GP Bùi Chu. Được Chúa gọi về ngày 02.06.2023.

16/ Ông Phêrô Trần Đình Trọng, SN 1935. Đoàn viên và ân nhân GDPTTTCG xứ đoàn Tân Mỹ, giáo hạt Hóc Môn, TGP Sài Gòn. Được Chúa gọi về ngày 06.06.2023.

17/ Ông Vinh Sơn Đặng Văn Tiểu, SN 1938. Đoàn viên và ân nhân GDPTTTCG xứ đoàn Hai Giáp, giáo hạt Quần Phương; ân nhân GDPTTTCG GP Bùi Chu. Được Chúa gọi về ngày 11.06.2023.

18/ Ông Phêrô Trương Văn Hoàng, SN 1948. Cựu đoàn viên và phó nội vụ BCH GDPTTTCG xứ đoàn Tân Hưng, giáo hạt Hóc Môn, TGP Sài Gòn. Được Chúa gọi về ngày 12.06.2023.

19/ Ông Giuse Hoàng Xuân Hoa, SN 1958. Ân nhân Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu Việt Nam; thuộc giáo xứ Jeanne d'Arc, giáo hạt Sài Gòn - Chợ Quán, TGP Sài Gòn. Được Chúa gọi về ngày 15.06.2023.

20/ Ông Giuse Nguyễn Văn Trung, SN 1941. Đoàn viên GDPTTTCG xứ đoàn Thái Bình, giáo hạt Xóm Mới, TGP Sài Gòn. Được Chúa gọi về ngày 17.06.2023.

21/ Ông Giuse Nguyễn Văn Phòng, SN 1956. Đoàn viên GDPTTTCG xứ đoàn Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, giáo hạt Võ Đông, GP Xuân Lộc. Được Chúa gọi về ngày 17.06.2023.